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17 เม.ย. 67 TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุหารอืชีแ้จง
สาระสําคัญการแกไ้ขกฎหมายประมงใหม ่อา่นตอ่หนา้ 15 

30 เม.ย. 67 เขา้ร่วมประชมุหารอืความร่วมมอืแกไ้ขปัญหา
สนิคา้เกษตรของประเทศไทยอยา่งย่ังยนื และแถลงขา่วฯ 

อา่นตอ่หนา้ 26 

24 เม.ย. 67 TTIA/TPFA จัดประชมุคณะกรรมการเทคนคิ เพือ่
ตัดสนิใจการจัดทํา CFO เป็น Baseline ของอตุสาหกรรม 

อา่นตอ่หนา้ 22 

22 เม.ย. 67 TTIA เขา้รับการตรวจประเมนิสมาคมการคา้ดเีดน่
ประจําปี2567 กลุม่ที ่2 จัดตัง้ 6-15 ปี อา่นตอ่หนา้ 19 

17 เม.ย. 67 TTIA/TPFA ยืน่หนังสอืคดัคา้นร่างการรับฟังความคดิเห็นตอ่ร่าง
ประกาศกรมประมง เรือ่ง การกําหนดคา่ใชจ่้ายในการรับรองมาตรฐานดา้น

สขุอนามัย ในการแปรรูปสัตวน้ํ์าและผลติภัณฑสั์ตวน้ํ์า พ.ศ. 2567 อา่นต่อหนา้ 15 

22 เม.ย. 67 TTIA ร่วมเป็นวทิยากรงานสมัมนาระดมความเห็น เรือ่ง 
แนวทางการบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาต ิ

และการปฏริูประบบการนําเขา้แรงงานตามระบบ MOU อ่านต่อหนา้ 19 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืแนวทางการรับซือ้ปลาทแูขก (แมคเคอเรล), ปลาหลังเขยีว (ซารด์นี),  
ปลาโอดํา และปลาโอลาย จากเรอืประมงชาวไทย 

1 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ครัง้ที ่1/2567 3 

TTIA เขา้ร่วมงานอบรมการเคลือ่นยา้ยแรงงานในพมา่ กัมพูชา ลาว และไทย 4 
 
TTIA จัดประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 2/2567 และประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom meetings 

6 

 
TTIA/TPFA จัดการบรรยายพเิศษ (กอ่นประชมุวสิามัญ TTIA): Smart factory (cost optimization) and 
growth strategy 

6 

TTIA เขา้ร่วมประชมุฝ่ายจัดซือ้ปลาภายในประเทศ TTIA/TPFA ครัง้ที ่2 7 
 
TTIA เขา้ร่วมการประชุมรับฟังความเห็นต่อความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซฟิิก 
เพือ่ความเจรญิรุ่งเรอืงวา่ดว้ยเศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรม 

9 

TTIA เขา้ร่วมอบรม การสรรหาจา้งแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม 201 10 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืแกไ้ขปัญหาราคาสัตวน้ํ์าตกต่ํา กลุม่ปลาผวิน้ํา (ทนู่า ปลาซารด์นี แมคเคอเรล) 
ร่วมกับสมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทย 

11 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน้ํ์าตกต่ํา ครัง้ที ่4/2567 12 

TTIA/TPFA ยืน่หนังสอืคัดคา้นร่างการรับฟังความคดิเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง 15 

TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุหารอืชีแ้จงสาระสําคัญการแกไ้ขกฎหมายประมงใหม ่ 15 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษากลุม่อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ครัง้ที ่4/2567 16 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืเกีย่วกับการจัดทําบทเศรษฐกจิดจิทัิล ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี 
(ASEAN - China Free Trade Agreement: ACFTA) 

17 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ คกก.ขับเคลือ่นการวา่จา้งแรงงานขา้มชาต ิระหวา่งภาครัฐกับเอกชน ครัง้ที ่1/2567 18 

TTIA เขา้รับการตรวจประเมนิสมาคมการคา้ดเีดน่ประจําปี 2567 กลุม่ที ่2 จัดตัง้ 6-15 ปี 19 
 
TTIA ร่วมเป็นวทิยากรในงานสมัมนาระดมความเห็น เรือ่ง แนวทางการบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาตหิลัง 
13 กมุภาพันธ ์2568 และการปฏริูประบบการนําเขา้แรงงานตามระบบ MOU 

19 

TTIA เขา้ร่วมประชมุผูม้สีว่นไดเ้สยีโครงการประมงเพือ่ความย่ังยนื (FIP) อวนลากอา่วไทย 21 

สารบญั / Content 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA/TPFA จัดประชมุคณะกรรมการเทคนคิ เพือ่ตัดสนิใจการจัดทํา CFO เป็น Baseline ของอตุสาหกรรม 22 
 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสวดพระอภธิรรมคณุกรีต ิรัชโน อดตีปลัดกระทรวงพาณชิย ์
ณ วัดพระศรรีัตนมหาธาตวุรมหาวหิาร บางเขน 

23 

TTIA เขา้ร่วมอบรมหลักสตูรการสรรหาดว้ยความรับผดิชอบ 23 
 
TTIA/TPFA และสภาหอฯ ร่วมหารือและอัพเดทสถานการณ์แกไ้ข พรก.การประมง 2558 การคา้มนุษย ์
และ IUU Fishing 

24 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุม คกก.แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ คกก.การธุรกจิประมงและอุตสาหกรรม
ตอ่เนื่อง ครัง้ที ่5-2 /2567 

24 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืความร่วมมอืแกไ้ขปัญหาสนิคา้เกษตรของประเทศไทยอย่างย่ังยนื 
และแถลงขา่วฯ 

26 

 
TTIA เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ เรือ่ง ยกระดับการทํางานสูม่าตรฐานใหม่ เพือ่ความเป็นกลางทางคารบ์อน 
- ISO 14068-1 

27 
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืแนวทางการรบัซือ้ปลาทูแขก (แมคเคอเรล), ปลาหลงัเขยีว 
(ซารด์นี), ปลาโอดํา และปลาโอลาย จากเรอืประมงชาวไทย 
 
 วันที ่1 เมษายน 2567 ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม 
TTIA, TPFA ดร.อดศิร ทีป่รกึษาดา้นประมง คณุนรนิทร ์
อุปนายก, คุณวรวรี ์เลขาธกิาร, คุณนภาพร เหรัญญกิ, 
คุณชาตรี กรรมการ , และสมาชิก TU, i-Tail, SVG, 
SEAPAC, PFG, Premier, MMP, Diamond Food, TCB, 
SIF, CMC คุณสุพัตรา ผอ. คุณวรพลและคุณปิยะราช 
จนท.อาวุโส เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับซื้อ 
(ปลาทูแขก, แมคเคอเรล) และ (ปลาหลังเขียว, ซาดีน) ปลาโอดํา และปลาโอลาย จาก
เรอืประมงชาวไทย มสีรปุดังน้ี  
 
 1. ประเด็นรับซือ้ปลาทแูขกและปลาหลังเขยีว  
  - ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มูลว่าการประชมุครัง้น้ี เป็นการหารอืตกลง เพือ่ชว่ยเหลอืรับ
ซือ้ปลาจากเรอืไทยทีจ่ับปลาถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสมาคมประมงเสนอราคาทแูขก และปลา
หลังเขยีวที ่20 บาทต่อ กก. หากไม่ชว่ยจะมผีลทางกฎหมายในการออกค่าธรรมเนียมซึง่กรม
ประมงคาดวา่จะสรปุในเร็วน้ี      
 
 โดยกรมประมง กําลังดําเนนิการจัดทําขอ้มูลปลาในประเทศและการนําเขา้ปลา และจะมี
การตรวจสอบอย่างจรงิจัง หากนําเขา้ไม่ถูกตอ้งอาจถูก blacklist จากกรมประมงได ้จงึขอให ้
สมาชกิสมาคมชว่ยเหลอืการรับซือ้ปลาจากเรอืประมงไทย  
 
 ความเห็นของสมาชกิแตล่ะโรงงานมดีังน้ี  
  - TCB ปัจจุบันความตอ้งการปลาทูแขกมีนอ้ยลง, โรงงานไปขอปรับราคากับ
กรมการคา้ภายในแต่ภาครัฐขอใหต้งึราคาก่อน จงึจําเป็นตอ้งชะลอการผลติและปัจจุบันมีการ
ผลติไมเ่ยอะ / ขณะน้ีไมไ่ดซ้ือ้แลว้ปลาทแูขกเน่ืองจากพบพยาธไิมส่ามารถนํามาทําอาหารได ้ 
  - CMC ปลาทูแขกมีการใชน้อ้ยเดือนละประมาณ 1 ตัน รับซื้อในราคาเกนิ 20 
บาทกรณีเป็นปลาไซสใ์หญ ่ซือ้เพือ่มาใชทํ้าท็อปป้ิง  
  - i-Tail เคยรับซือ้มาทํา petfood ประมาณ 100 ตัน ราคาประมาณ 20 กว่าบาท 
ปัจจบุันยอดออเดอรล์ดลงจงึมคีา้งสต๊อกเป็น 1,000 ตันจงึชะลอการรับซือ้ 
  - TU สถานการณ์คลา้ย i-Tail  
  - SVG สถานการณ์คลา้ย TU เคยซือ้เยอะถงึ 2,500 ตัน โดยพบปัญหาไซสป์ลา
ใหญใ่นปี 2024 ไมส่ามารถนําลงกระป๋องได ้จงึตอ้งปฏเิสธรับซือ้แตย่ังมกีารซือ้จากแพปลาทีซ่ือ้
ประจําอยู ่
  - PFG มกีารรับซือ้ปลาในไม่มากเพราะฐานผลติสว่นมากอยู่ทีเ่วยีดนาม, แต่หาก
มตทิีป่ระชมุใหร้ับซือ้ก็ยนิดปีฏบิัต ิ 
  - SEAPAC มีการรับซื้ออยู่โดยซื้อมาทํา petfood ใชต้ัวเล็กราคาประมาณ 18 
บาทและรับซือ้ไมม่าก 
 
 ดร.อดศิร เสนอ 
  - ใหแ้ต่ละบรษัิทหารอืกับผูบ้รหิาร เพราะการประชมุ คกก.ราคาสัตวน้ํ์าครัง้ถัดไป 
กรมประมงจะนําขอ้มูลมาพจิารณาในการประชมุ ว่ามกีารซือ้ปลาเท่าใด มกีารนําเขา้ปลาเท่าใด 
ซึง่กรมประมงสามารถหาขอ้มลูและตรวจสอบยอ้นกลับได ้
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  - ขอเตอืนสมาชกิไม่รับซือ้ปลา IUU เพราะผดิกฎหมายศุลกากร และในรายการ
จัดซือ้ตอ้งพจิารณาดว้ยว่าจัดซือ้โดยตรงหรอืผ่านคนกลาง เพราะอาจมกีารโดนเอกสารปลอมที่
ตอ้งพสิจูนต์อ่ไป  
  - ขณะน้ีประเทศไทยมโีอกาสไดใ้บเหลอืง ทาง EU อาจไม่ซือ้และอาจจะขยาย
ตอ่ไปประเทศอืน่ตามมาดว้ย,  
  - ปัจจบุันเรอือวนลอ้มในประเทศมไีมม่าก แตภ่าครัฐใหค้วามสําคัญ และ สามารถ
พัฒนาทํา FIP อวนลอ้ม ซารด์นี ซึง่ตอ่ไปอาจเป็นมาตรฐาน MSC ของประเทศไทย  

  
 2.ประเด็นสมาคมอวนลอ้มแจง้ว่าโรงงานหยุดรับ
ซือ้ปลาโอดํา โอลาย มขีอ้มลูดังน้ี  
  - SEAPAC ยังไม่ไดม้กีารหยุดรับซือ้แต่ใน
อตุสาหกรรม Petfood จะใช ้Tonggol นอ้ย สว่นมาก
ใชป้ลา bonito เป็นหลัก  
  - TCB โรงงานไม่สามารถหาตลาดไดจ้ึง
ไมซ่ือ้  

  - CMC ขณะน้ีมกีารชะลอการรับซือ้ 
  - TU คุณนรนิทรเ์สนอใหค้วามเห็นขณะน้ีสภาพตลาดไม่คอ่ยด ีราคา Skipjack มี
แนวโนม้ลดลงต่อเน่ือง ทางฝ่ังคนซือ้ก็รอดูทําใหค้ําสั่งซือ้ชะลอลง แต่เขา้ใจว่าทางเจา้ของเรือ
ตอ้งการถามวา่โรงงานจะซือ้เมอืใดราคาเทา่ใด 
 
 ดร.ชนนิทร ์สรปุดังน้ี  
  1. ดร.ชนนิทรเ์นน้วา่สิง่ทีน่่ากลัวคอืโรงงานไมร่ับซือ้   
  2. จงึขอเชญิชวนเขา้กลุม่ไลน ์Fish Board จะไดร้ับฟังความเห็นชาวประมง เพือ่
พจิารณาหาทางชว่ยเหลอืแกไ้ข / ขอสมาชกิแจง้ไลน์ ไอดฝ่ีายจัดซือ้เพือ่สมาคมจะไดเ้ชญิเขา้
รว่มกลุม่ Fish Board ตอ่ไป 
  3. ขอใหพ้จิารณาขอ้เสนอของชาวประมง: การรับซือ้ปลาทูแขก/แมคเคอเรล 
และปลาหลังเขยีว/ซารด์นีจากชาวประมง ในราคา 20 บาท สําหรับทําปลาซอส/ปลากระป๋อง 
และราคา 18 บาท สําหรับปลาทีนํ่ามาทําอาหารสัตวเ์ลีย้ง วา่ทางโรงงานสามารถรับซือ้ในราคา
ดังกล่าวฯ ไดห้รอืไม่ หากไม่ได ้โรงงานยนิดรีับซือ้ในราคาทีเ่ท่าไร?, ปรมิาณทีโ่รงงานสามารถ
ชว่ยรับซือ้ได,้ สเปคปลาทีร่ับไดท้ัง้ TTIA และ Petfood รวมถงึการชว่ยเหลอืการรับซือ้ปลาโอ
ดํา โอลาย   
 สมาคมฯ จะจัดทําแบบสอบถามเวียนสอบถามสมาชกิ ใหข้อ้มูลและส่งกลับสมาคม
ภายใน 3 เมษายน 2567 เพื่อใชห้ารือร่วมกันในวันที่ 4 เมษายน 2567 ภายหลังการประชุม
วสิามัญสมาคมฯ  
  4. ขอใหส้มาคมฯ ประสานกบักรมประมง ในการจดัประชมุ Fish Board ในวันที ่9 
เมษายน 2567 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา คร ัง้ที ่
1/2567 
 
 วั นที่  1 เ มษายน  2567 TTIA คุณจิ ร า ยุ  
เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ (แทน ดร.ชนนิทร ์ในนามสภาหอ
ฯ) เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเอเชยีใต ้ตะวันออก
กลาง และแอฟรกิา ครัง้ที ่1/2567 ทางออนไลน์ จัด
โดยสภาหอฯ มดีร.วศิษิฐ ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1. กจิกรรมสภาหอฯ ปี 2566-2567 
  - ตอ้นรับ, เปิดงาน, และเขา้รว่มสมัมนา/ประชมุตา่ง ๆ  
  - เขา้รว่มกจิกรรมวันชาต/ิกจิกรรมทางประวัตศิาสตรใ์นประเทศตา่ง ๆ 
  - เขา้รว่มพธิเีปิดงานสนิคา้ตา่ง ๆ 
  - เยีย่มเยอืนคณะทํางานของประเทศตา่ง ๆ 
 
 2. ภาพรวมการคา้การลงทนุในกลุม่เอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา สรปุดังน้ี 
  2.1 เอเชยีใต:้ 
   - ตลาดมีศักยภาพ เพราะมีประชากรจํานวนมาก (25% ของประชากร
โลก) & ชนชัน้กลางขยายตัว >>> มกีําลังซือ้สงูขึน้ 
   - มแีนวโนม้เป็นฐานการผลติสําคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงานที่
หลากหลาย & รัฐบาลเนน้ Economic Deversification และสรา้งฐานการผลติ 
   - บังกลาเทศ, เนปาล, ภูฏาน มีกําหนดพน้สถานะ LDCs เป็นประเทศ
กําลังพัฒนา >>> เพิม่โอกาสทางการคา้ 
   - การลงนาม FTA ไทย-ศรีลังกา >>> โอกาสการส่งเสริมการคา้การ
ลงทนุของไทยกบัศรลีังกา 

  2.2 ตะวันออกกลาง: ปัญหาสงคราม >>> 
เศรษฐกจิบางประเทศถดถอย เชน่ ความขัดแยง้ใน
ฉนวนกาซ่า (ปัจจุบันยังไม่หยุดโจมตี แมผ้่าน
โหวตมติแล ว้ )  ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ของ
อิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับ และการโจมตี
เสน้ทางขนส่งสินคา้ทะเลแดง เป็นการปิดกั ้น
เสน้ทางขนสง่ ทําใหก้ารขนสง่ชะลอตัว (การขนสง่

ทางทะเลลดลง 30%) 
  2.3 แอฟรกิา: ประสบปัญหาสงคราม/การกอ่การรา้ยเชน่เดยีวกับตะวันออกกลาง 
แต่แอฟรกิายังพึง่พาดา้นการขนส่งได ้เพราะการออ้มแหลม Good Hope จากการโจมตทีะเล
แดง และการขนสง่ทางอากาศไมม่ปัีญหา นอกจากน้ี ยังเป็นตลาดสนิคา้สําคัญของไทย เชน่ 
   (1) ขา้ว การส่งออกขา้วไทยไปสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้มีมูลค่าสูงถงึ 
15,785.35 ลา้นบาท 
   (2) น้ํามัน ปิโตรเลยีม กรณีทีส่ําคัญคอื ตปท. ไดร้่วมโครงการสํารวจและ
พัฒนาปิโตรเลยีมในแอลจีเรีย จํานวน 2 โครงการ โดยมกีําลังการผลติปิโตรเลยีมกว่า 30,000 
บารเ์รลตอ่วัน 
 
 3. สถานการณ์การเมอืงของกลุ่มเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ประสบปัญหา
ใกลเ้คยีงกนั ดังน้ี 
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  - เกดิปัญหาเสถยีรภาพทางการเมอืง การรัฐประหาร 
  - ความขัดแยง้ระหวา่งภมูภิาค 
  - ปัญหาการโยกยา้ยถิน่ฐานแบบไมป่กต ิ
  - กลุม่กอ่การรา้ย ภัยคกุคามดา้นความมั่นคง และอาชญากรขา้มชาต ิ
 
 4. ที่ประชุมใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ: ตะวันออก
กลาง & อนิเดีย ที่เคยเนน้การนําเขา้-ส่งออก >>> 
เปลีย่นไปเนน้การลงทุนเพิม่ขึน้ ดังนัน้ ตอ้งสนับสนุน
เอกชนไทย เขา้ไปทําธุรกจิ/ลงทุนในประเทศคู่เจรจา
มากขึน้ 
 
 ทัง้น้ี ทางสภาหอฯ จะเร่งอัพเดตรายชือ่คกก.เอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา
โดยเร็วทีส่ดุ และจะแจง้ใหท้ราบในภายหลัง 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานอบรมการเคลือ่นยา้ยแรงงานในพมา่ กมัพูชา ลาว และไทย 
 
 วันที่ 2 เมษายน 2567 คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษา
ดา้นแรงงาน คณุนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้รว่มงานอบรม
การเคลื่อนยา้ยแรงงานในพม่า กัมพูชา ลาว และไทย 
จัดโดย World bank ร่วมกับ ILO IOM จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สรุป
สาระสําคัญดังน้ี  
 
 1. สถานการณ์การเคลือ่นยา้ยแรงงานใน 4 ประเทศ  
  > กมัพูชา 
   - ปัจจุบันมีความพยายามในการแกไ้ขปัญหาแรงงานไปทํางาน
ต่างประเทศแบบผดิกฎหมาย โดยใชว้ธิกีารแบ่งรูปแบบ Visa การทํางานใหช้ัดเจนยิง่ขึน้ เพื่อ
ตดิตามการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 
   - นโยบายทีก่ําลังมุ่งเนน้ เชน่ การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัแรงงาน การ
ปกป้องและสง่เสรมิหลักสทิธแิรงงาน การควบคมุแรงงานใหอ้ยูใ่นกฎระเบยีบ 
   - ปัจจบุันมแีรงงานกมัพูชาทํางานในไทย ประมาณ 1.2 ลา้นคน 
  > ลาว 
   - แรงงานไปทํางานต่างประเทศประมาณ 3-4 แสนคน ซึง่ไปทํางานยัง
ประเทศ ไทย ญีปุ่่ น เกาหล ี 
   - นโยบายของรัฐทีก่ําลังดําเนนิการ เชน่ การขยายศูนยจ์ัดหางาน พัฒนา
กฎหมายทขอ้มลูขา่วสาร พัฒนาทักษะ  
  > พมา่  
   - มแีรงงาน MOU ลงทะเบยีนในประเทศไทย ประมาณ 2 ลา้นคน ซึง่การ
ดําเนนิการ ใชเ้วลาประมาณ 5 เดอืนและมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 4 หมืน่บาท  
   - ปัจจบุันแรงงานเขา้มาทํางานในไทยเพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ หลังจากการเกดิ
รัฐประหาร โดยปัจจัยหลักทีทํ่าใหเ้ขา้มาทํางานในไทย เชน่ ปัญหาความยากจน/ขาดทีอ่ยู่อาศัย 
ความขัดแยง้และความไมป่ลอดภัย  
   - 36% ของแรงงานพม่าในไทยไดร้ับค่าจา้งตํ่ากว่าที่กฎหมายไทย
กําหนด 
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  > ไทย 
   - แรงงานขา้มชาตใินประเทศประมาณ 3.2 ลา้นคน (ตามทีไ่ดล้งทะเบยีน
กบักระทรวงแรงงาน) 
   - การดําเนินการสําหรับแรงงานขา้มชาตติามมต ิครม. 3 ตุลาคม 2566 
โดยเฟสแรก คอื 1. ยืน่เอกสารประจําตัวพรอ้มชําระค่าธรรมเนียม 2. ตรวจสขุภาพ /เฟสสอง 1. 
ตรวจอัตลั กษณ์  2. ลงทะ เบียนหรือตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานขอ้มูลของ
กระทรวงมหาดไทย 3. รอยนืยันการพสิจูนอ์ัตลักษณ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

 2. ประโยชน์ และค่าใชจ้่ายสําหรับการยา้ยถิน่ฐาน
ของแรงงาน 
  > ค่าใชจ้่ายและประโยชน์จากการยา้ยถิน่
ฐาน 
   - ขอ้ด ีคอื การโยกยา้ยถิน่ฐานของ
แรงงานชว่ยลดปัญหาความยากจนในประเทศตน้ทาง
ลง 
   - ขอ้กังวล คือ อาจเกิดการให ้
แรงงานทีม่ฝีีมอื หรอื ทักษะ ยา้ยออกไปนอกประเทศ 
ทําใหไ้ม่มีกําลังคนพัฒนาประเทศไดเ้พียงพอ, 

แรงงานขา้มชาตไิดร้ับเงนิคา่แรงจากตา่งประเทศมากทํางานในประเทศของตน, แรงงานทีเ่ขา้มา
ทํางานอยา่งถกูกฎหมาย มคีา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการมากกวา่ แรงงานทีผ่ดิกฎหมาย 
  > ขอ้เสนอนแนะในทางนโยบาย 
   - ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะดา้นอาชพีและสังคมเพื่อเพิม่คุณวุฒแิรงงาน 
(กอ่นเขา้และหลังเขา้มาทํางานในประเทศ) 
   - ผสมผสานกระบวนการปรึกษาหารือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค
เกีย่วกับความร่วมมอืดา้นทักษะเขา้กับบันทกึความเขา้ใจและนโยบายการยา้ยถิน่ของแรงงาน 
ซึง่เนน้การเตรยีมการสําหรับความตอ้งการดา้นทักษะในอนาคต 
 
 3. ความทา้ทายและโอกาส 
  > แนวโนม้และสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  
   - สรา้งโอกาสในการพัฒนา MOU ใหด้ยีิง่ขึน้ ระหว่างไทย พม่า กัมพูชา 
ลาว เชน่ การให ้free visa  
   - กลุ่มอตุสาหกรรมทูน่าไทย มแีรงงานอยู่ประมาณ 65,000 คน โดยงาน
ทีต่อ้งใชท้ักษะ ไม่สามารถใชหุ้่นยนต ์ในการทํางานแทนได ้ดังนัน้นวัตกรรมต่างๆ ในอนาคต 
อาจเป็นการสรา้งระบบทีต่อ้งมคีวามโปรง่ใส เพือ่ความยั่งยนืดา้นแรงงาน  
   - นโยบายการบังคับเกณฑท์หารในประเทศพมา่ อาจสง่ผลกระทบตอ่การ
เคลือ่นยา้ยแรงงานในอนาคต  
   - ปัญหาการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ  
   - ปัญหาเงนิเฟ้อ ในประเทศพมา่ 
   - การสํารวจความตอ้งการทักษะแรงงานของนายจา้งจะช่วยใหแ้รงงาน
สามารถทํางานไดต้รงตามทักษะ  
   - การสนับสนุนใหแ้รงงานสามารถเขา้ถงึสวัสดกิารทางสงัคมได ้
   - การทํางานใหร้ะบบการจัดหางานเขา้ถงึไดง้่าย จะช่วยลดปัญหาการ
คอรัปชัน่ 
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TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่2/2567 และประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2567 
ผา่นระบบออนไลน ์Zoom meeting 
 
 วันที ่4 เมษายน 2567 สมาคมอตุสาหกรรมทูน่า
ไทย จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่2/2567 และประชมุ
ใหญ่สามัญประจําปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
meeting โดยมสีมาชกิสามัญเขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 20 
บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ)  
 
 รายละเอยีดการประชมุ 
  1. เวลา 09.40 – 10.00 น. บรรยายพเิศษ 
หั ว ข ้อ  " Smart factory (cost optimization) and 
growth strategy" โ ด ย  LiB Consulting (Thailand) 
Co., Ltd. 
  2. เวลา 10.00 – 10.30 น. ประชุมวาระ
รว่ม TTIA / TPFA 
  3. เวลา 10.30 – 11.00 น. ประชุมวาระ
ของ TTIA 
  4. เวลา 11.00 – 11.30 น. ประชุมใหญ่
สามัญ TTIA ประจําปี 2567 (สมาชกิสามัญ+วสิามัญ) 
  5. เวลา 11.30 – 12.00 น. ประชุมฝ่าย
จัดซือ้ปลาในประเทศ TTIA/TPFA  
     
 ทัง้น้ี สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชมุ ใหท้่าน
สมาชกิภายในสปัดาหห์นา้ 
 
 หมายเหต ุ
  1. การประชุมวิสามัญ TTIA ครั ้งที่ 3/2567 มีกําหนดจัดการประชุม ในวัน
พฤหัสบดทีี ่6 มถินุายน 2567 เวลา 10.00-11.00 น. ผา่นระบบออนไลน ์Zoom meetings 
  2. ท่ า น ส า ม า ร ถ รั บ ช ม  VDO ผ ล ง า น ส ม า ค ม ไ ด ้ ที่  
https://youtu.be/siUUaPGGkkI 
 
 
TTIA/TPFA จดัการบรรยายพเิศษ (กอ่นประชุมวสิามญั TTIA): Smart factory (cost 
optimization) and growth strategy 
 
 วันที ่4 เมษายน 2567 TTIA/TPFA จัดการบรรยาย
พเิศษ (กอ่นประชมุวสิามัญ TTIA): Smart factory (cost 
optimization) and growth strategy บรรยายโดย LiB 
Consulting (Thailand) Co.,Ltd. สรปุดังน้ี 
 
 1. LiB Consulting: บ ริ ษั ท ใ ห ้คํ า ป รึก ษา เ ชิง 
management consulting ในการทํา  Smart factory เพื่อ เพิ่มศักยภาพการแข่ง ขันของ
ผูป้ระกอบการไทยในเวทโีลกอยา่งยั่งยนื 
  - เนน้สรา้งผลงานจรงิ ไมใ่ชแ่คร่ายงาน 

https://youtu.be/siUUaPGGkkI
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  - ทํางานกับหลายบรษัิทที่มีปัญหาคลา้ยกัน จงึนําความรู/้ประสบการณ์มาปรับ
ใชไ้ดด้ ี
  - มมีมุมองในแผนงานอยา่งครอบคลมุ ทัง้ระดับทอ้งถิน่จนถงึระดับประเทศ 
 

 2. กจิกรรมของ LiB: 
  2.1 ใหค้ําปรึกษาแนวทางการลดตน้ทุน
เบื้องตน้ (ฟรี): ขอ้มูลตน้ทุน/เขา้ชมโรงงาน เพื่อ
วเิคราะหแ์นวทางลดตน้ทุนเบือ้งตน้ (จํากัดเดอืนละ 1 
บรษัิท) 
   - ทีมที่ปรกึษาจะเซ็นสัญญารักษา
ความลับลกูคา้กอ่นขอขอ้มลู/เขา้ชมโรงงาน 

  2.2 ใหค้ําปรกึษาฟรี 30 น. สําหรับผูบ้รหิารบรษัิทสมาชกิ TTIA: มีหัวขอ้ที่ให ้
คําปรกึษา ไดแ้ก ่CEO agenda, Mid-term strategy, การพัฒนาธรุกจิใหม ่
   - ผูบ้รหิารแชรส์ถานการณ์ปัจจบุัน/ปัญหา โดย LiB สอบถาม & วเิคราะห์
สรุปเป็น CEO agenda และแชรต์ัวอย่าง Best practice จากต่างประเทศและแนวทางแกปั้ญหา
เบือ้งตน้ 
   - นัดหมายลว่งหนา้ เพือ่ประชมุทาง online หรอื onsite ทีส่มาคม 
  2.3 สัมมนาสําหรับผูบ้ริหาร & กจิกรรมพบปะ CXO จากหลายอุตสาหกรรม: 
กจิกรรมแลกเปลีย่นมุมมองทางธุรกจิ และหัวขอ้สัมมนาอัพเดตเทรนด/์เทคโนโลยใีหม่ ในโลก
ธรุกจิ และทศิทางอตุสาหกรรม เพือ่พัฒนาศักยภาพธรุกจิไทย 
   - Quantum and AI โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ/ผูม้ปีระสบการณ์นําเทคโนโลยน้ีี
มาพัฒนาธรุกจิ 
 ทัง้น้ี Lib เคยรว่มงานกบัหลายองคก์ร เชน่ TFPA, F.T.I (จัดสมัมนา) รวมถงึใหส้มัภาษณ์
ผา่นนติยสาร กบัหนังสอืตา่ง ๆ 
 
 3. จดุเดน่ของ Management consulting: 
  - มสีว่นร่วมตัง้แตว่างแผนกลยทุธ ์จนถงึการดําเนนิการ >>> เท่าทันโอกาสทาง
ธรุกจิ และปฏบิัตใิหไ้ดผ้ลลัพธจ์รงิ 
  - มฐีานขอ้มลูและ Best practice จากบรษัิทชัน้นําทั่วโลก รวมถงึเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมกา้วหนา้ >>> เพิม่ความสามารถการแขง่ขันในระดับโลก 
  - มเีครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษาทีม่ปีระสบการณ์ ในหลายอตุสาหกรรมทั่วโลก 
>>> ทํากจิกรรมสําคัญ ไดเ้ร็ว ปราศจากขอ้จํากดัดา้นกําลังคน 
 
 อนึง่ หากสมาชกิสนใจขอคําปรกึษา สามารถตดิต่อไดท้างอเีมล sraben@libcon.co.jp 
//โทรศัพท ์0894879698 หรอือเีมล darin_l@libcon.co.jp // โทรศัพท ์0835354169 
 หนา้เว็บ: https://libcon.co.th/ 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมฝ่ายจดัซือ้ปลาภายในประเทศ TTIA/TPFA คร ัง้ที ่2 
 
 วันที่ 4 เมษายน 2567 ดร.ชนินทร์ นายกฯ เป็น
ประธานจัดประชุม ฝ่ายจัดซื้อปลาภายในประ เทศ 
TTIA/TPFA ครัง้ที ่2 ตอ่เน่ืองจากการหารอืครัง้ที ่1 เมือ่ 1 
เมษายน 2567 ซึง่สมาคมขอใหส้มาชกิกลับไปหารือกับ
ผูบ้รหิารว่าจะช่วยเหลือรับซือ้ปลาจากเรือไทยไดเ้มื่อใด 

https://libcon.co.th/
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ราคาเท่าใด โดยวันน้ี มคีุณวรวรี ์เลขาธกิารฯ คุณนรนิทร ์อุปนายก, คุณสมบูรณ์ อุปนายก คุณ
นภาพร เหรัญญิก คุณชาตรี กก.สมาคมฯ และ บ.สมาชกิ TTIA.TPFA เขา้ร่วม 14 บ. และ
โรงงานทางใตเ้ขา้รว่มครบ สรปุดังน้ี  
 
 1. ดร.ชนินทร ์ใหห้ลักการกับสมาชกิว่า อุตสาหกรรมทูน่าและ petfood มีขนาดใหญ่ 
จําเป็นตอ้งชว่ยเหลอืกลุ่มประมงอวนลอ้มซึง่ไม่ไดม้ปีรมิาณการจับมากเมือ่เทยีบกับปลานําเขา้ 
โดยตอ้งรับซือ้ปลาในราคาทีเ่ป็นธรรม สามารถเจรจารว่มกันได ้ไม่ละเลยชว่ยเหลอืเรอืไทย ซึง่
จะช่วยลดประเด็นปัญหาภาครัฐจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก ร่างกฎกระทรวงและร่าง พรบ.
ประมง ขอใหโ้รงงานสมาชกิทีม่ขีนาดใหญ่ ชว่ยรับซือ้มากขึน้ หากโรงงานทางใตร้ับซือ้ไม่ไหว 
ขอใหโ้รงงานทางสมทุรสาครชว่ยรับไว ้อาท ิTU,SVG, Seapac, MMP, PFG  
  -- ดร.ชนนิทร ์จะหารอืกบักลุม่คา้ปลกีเพือ่ใหช้ว่ยรับซือ้อกีทางหนึง่ ผา่นทางสภา
หอฯ  
 
 2. ขอใหส้มาชกิเขา้ไปอยู่ในกลุ่มไลน ์"Board ปลาอวนลอ้มจับ" รับซือ้ปลาจากเรอืไทย
ดว้ย  โดยเฉพาะบรษัิทรายใหญ่ ไดแ้ก่  TU UC CMC ตลอดจน Seapac PFG TCB เพื่อรับฟัง
ความเห็นชาวประมง โดย ดร.จะแจง้ในทีป่ระชมุ 9 เมษายน 2567 ดว้ยว่า ถา้คุยกันในไลน์แลว้ 
อยา่เอาไปรอ้งเรยีนขา้งนอกอกี หรอื ลงสือ่ตา่งๆ  
 

 3.ขอใหส้มาชกิระวังการซือ้ปลาทีม่เีอกสาร MCPD 
และ MD ไม่ถูกตอ้ง/ปลอม ซึง่บรษัิทไม่สามารถอา้งว่า
ซือ้จากแพจงึไม่ทราบว่าเอกสารเป็นเท็จได ้ เน่ืองจาก
กรมประมงจะมกีารตรวจสอบทีเ่ขม้ขน้ขึน้ 
 
 4.คุณนรินทร์ อุปนายกฯ ใหค้วามเห็นเพิ่มเติม 
ดังน้ี 

  - ทาง TU มีการรับซื้อปลาจากเรือประมงไทยที่บริษัทดูแลอยู่ (เรือที่อยู่ใน
โครงการ SeaChange และ TU ออดทิ) แต่จะช่วยแกไ้ขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได ้
ประชมุกบัฝ่ายจัดซือ้ของโรงงานและไดเ้นน้ย้ําเรือ่งการดแูลชาวประมงอยา่งใกลช้ดิ  
  -ขอใหส้มาชกิฯ ร่วมกันแกไ้ขปัญหาเพือ่ใหผ้่านไปไดด้ว้ยด ีหากมปีระเด็นปัญหา
เกดิขึน้คอ่ยมาประชมุหาทางออกรว่มกนัอกีท ี  
  -ขอใหส้มาคมเก็บขอ้มลูปลาซอสจากสมาชกิเพิม่อกี (สมาชกิใหข้อ้มลูนอ้ย) 
  -ปลาทํา petfood ใหต้รวจสอบขอ้มูลปลาทูแขกและปลาหลังเขยีว จํานวนตัวตอ่
กโิลกรัมอกีครัง้  
 โดยทางสมาคมจะตรวจสอบและอัพเดทขอ้มลู เวยีนใหท้ราบกอ่น 9 เมษายน 2567 
 
 5. ผลสรุปจะนําไปหารือ ในการประชมุกลุ่มย่อยปลาผวิน้ําร่วมกับสมาคมอวนลอ้มและ
กรมประมง ในวันที ่9 เมษายน 2567 ชว่งบ่าย ทางออนไลน์ เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าสมาชกิมคีวาม
ประสงค์ช่วยรับซื้อ แต่จะดําเนินการอย่างไร, รอดูตัวเลขจากสมาคมประมงว่าใหช้่วยรับซื้อ
จํานวนเทา่ใด ซึง่ชาวประมงกลัวการไมร่ับซือ้และไปซือ้ปลานําเขา้เพือ่ทบุตลาดปลาไทย 
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TTIA เขา้รว่มการประชุมรบัฟงัความเห็นตอ่ความตกลงกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
อนิโด-แปซฟิิก เพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงวา่ดว้ยเศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรม 
 
 วันที่ 4 เมษายน 2567 TTIA คุณปิยะราช จนท.
อาวุโส เขา้ร่วมการประชุมรับฟังความเห็นต่อความตกลง
กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซฟิิก เพื่อความ
เจรญิรุ่งเรืองว่าดว้ยเศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรม จัดโดย กระทรวง
การต่างประเทศ ร่วมกับกรมสรรพากร และสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิณ 
กระทรวงการตา่งประเทศ สรปุดังน้ี  
 
 Pillar 4-ภาษีและการต่อตา้นการทุจริต: มีประเด็น
เกีย่วขอ้งกับการสนับสนุนการนํามาตรฐานสากลดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มูลเพื่อประโยชน์ทาง
ภาษี และการนําขอ้เสนอการจัดเก็บภาษีดิจิทัลมาปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลดา้นการป้องกันการคอร์รัปชั่น รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความ
เชีย่วชาญ และแนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิระหวา่งกนั 
 
 วัตถปุระสงคข์อง Pillar 4 ดังน้ี 
  (1) สง่เสรมิมาตรการต่อตา้นการทจุรติและการแลกเปลีย่นขอ้มลู และการจัดเกบ็
ภาษีที่โปร่งใสอย่างมีประสทิธภิาพสอดคลอ้งกับความตกลงและมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้เสรมิสรา้งขดีความสามารถ และแบง่ปันความชว่ยเหลอืทางวชิาการ 
  (2) มุ่งหวังในการใชห้ลักความโปร่งใสและเป็นธรรมเพือ่สรา้งบรรยากาศการคา้
การลงทนุทีด่แีละสนับสนุนการแขง่ขันทางธรุกจิทีเ่ป็นธรรม หรอื การสรา้ง level playing field 
 
 ประโยชน ์และผลกระทบ: การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
  - การยกระดับการต่อตา้นการทุจริตของไทยใหท้ัดเทียมมาตรฐานสากลมาก
ยิง่ขึน้ 
  - ส่งเสรมิและสนับสนุนการแลกเปลีย่นขอ้มูลและความร่วมมอืระหว่างประเทศ
เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
  - การใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการและการเสรมิสรา้งขดีความสามารผ่านTACB 
ในประเด็นการตอ่ตา้นการทจุรติ การฟอกเงนิ และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - การยกระดับความโปร่งใสดา้นภาษี เป็นผลดตี่อการเสรมิสรา้งบรรยากาศการ
ลงทนุในประเทศ 
  - ตอ้งใชท้รัพยากรเพิม่มากขึน้เพือ่รว่มขับเคลือ่นภารกจิของคณะทํางานในกรอบ 
IPEF ซึง่บางสว่นก็มคีวามคลา้ยคลงึกบัภารกจิกรอบความรว่มมอือืน่ ๆ ทีไ่ทยมอียูแ่ลว้ 
  - ความทับซอ้นในการดําเนนิงานภายใต ้IPEF เสาความรว่มมอืที ่4 อาจกอ่ใหเ้กดิ
ภาระตน้ทนุทีท่ับซอ้น เชน่ ดา้นบคุลากร ดา้นงบประมาณ เป็นตน้ 
 
 ทัง้น้ี ประเทศหุน้สว่น IPEF มเีป้าหมายจะลงนามความตกลงฯ เสาที ่4 ในชว่งการประชมุ
ระดับรัฐมนตร ีIPEF ในเดอืนมถินุายน 2567 ทีส่งิคโปร ์
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TTIA เขา้รว่มอบรม การสรรหาจา้งแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม 201 
 
 วันที ่5 เมษายน 2567 คุณนลธวัช จนท.แรงงาน 
เขา้ร่วมอบรม การสรรหาจา้งแรงงานอย่างมีจริยธรรม 
201 จัดโดยสถาบันอิสรา ผ่านทางออนไลน์ (Zoom 
Meeting) สรปุสาระสําคัญดังน้ี  
 
 1. จุดประสงค์ของการอบรมในครั ้งน้ีเพื่อ ให ้
องค์กรที่เขา้ร่วม สามารถระบุความเสี่ยงต่อธุรกจิ ใน
ประเด็นการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับโครงการฯ หรือ 
เครื่องมอืการสรรหา รวมถงึเพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขตความร่วมมอืของเครือข่ายร่วมกันสําหรับการ
จัดการความเสีย่งรวมถงึการสรรหาตัง้แตต่น้ทาง ถงึปลายทาง  
 
 2. เป้าหมายของการสรา้งเครอืขา่ยการสรรหาจา้งแรงงานอยา่งมจีรยิธรรมของสถาบันอสิ
รา เช่น 1. การใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิศักยภาพ 2. การตรวจสอบและแทรกแซง 3. การจับคู่ที่
เหมาะสม  
 
  3. การสรรหาจา้งแรงงานทีไ่มด่นํีาไปสูค่วามเสีย่งตอ่ธรุกจิได ้เชน่  
  - ความเสี่ยงสําหรับแรงงาน เช่น ค่าบริการสูง, การเป็นแรงงานขัดหน้ี, การ
หลอกลวง, การยดึเอกสารสว่นตัว, การละเมดิทางกายและวาจา  
  - ความเสีย่งทางธุรกจิ เชน่ ผลผลติตํ่า, แรงงานไม่พอใจ, อัตราการลาออกสงู, 
เพิม่คา่ใชจ้า่ยในการจา้งคนและอบรมใหม,่ ผดิตอ่กฎหมายและขอ้กําหนดของลกูคา้ได ้ 
 

 4. ความทา้ทายในการสรรหาจา้งแรงงานงาน เชน่ 
การเปลีย่นแปลงของนโยบายรัฐบาลทัง้ประเทศตน้ทาง
และปลายทาง, การหา Agency ทีม่คีวามเป็นธรรม, การ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมไม่มีขอ้รอ้งเรียนจาก
แรงงาน, บรษัิทออกคา่ใชจ้า่ยใหแ้รงงานแลว้แตแ่รงงาน
ไมม่าเริม่งาน  
 

 5. เครือ่งมอืการสรรหาการจา้งแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม  
  - สถาบันอิสราไดจ้ัดทําคู่มือการสรรหาการจา้งงานอย่างมีจริยธรรม เพื่อให ้
นายจา้งใชเ้ป็นแนวทางการสรรหาแรงงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง ซึง่ในคู่มอืประกอบดว้ย คํานยิามไป
จนถงึ เครื่องมือแนวทางและ Checklist ใหน้ายจา้งสามารถดําเนินการตามไดโ้ดยง่าย โดย
เครือ่งมอืการสรรหาแรงงานอยา่งมอียา่งมจีรยิธรรม ประกอบดว้ย 1. คูม่อืประกาศรับสมัครงาน 2. 
เครื่องมอืเกณฑก์ารคัดเลอืกและกระบวนการตรวจสอบสําหรับบรษัิทจัดหางานหรือนายจา้ง 3. 
รายการตรวจสอบสัญญาบรกิารการจัดการทีม่จีรยิธรรม 4. การวนิจิฉัยการสรรหาจา้งแรงงานใน
ปัจจุบัน 5. รายการตรวจสอบสัญญาการจา้งงาน 6. แอปพลิเคชัน Golden Dream Market 
Place ซึง่เป็นเครื่องตัวกลางระหว่าง นายจา้ง/แรงงาน ซึง่พัฒนาโดยสถาบันอสิรา ชว่ยตัง้แต่
การโฆษณาหางาน ไปจนถงึการหาแรงงาน  
 
 ทัง้น้ีผูท้ีส่นใจจะนําเครื่องมอืหรือแนวทางดังกล่าวของอสิราไปใช ้สามารถตดิต่อมายัง
สถาบันอสิราไดท้ีอ่เีมล kotchakorn@issarainstitute.org เพื่อใหส้ถาบันอสิราไดนํ้าเสนอและ
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แนะนําการใชเ้ครื่องมือไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในการส่งเสริมแนวทางการสรรหาแรงงานอย่างมี
จรยิธรรมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน์ํา้ตกตํา่ กลุ่มปลาผวินํา้ (ทูน่า ปลา
ซารด์นี แมคเคอเรล) รว่มกบัสมาคมประมงอวนลอ้มจบัประเทศไทย 
 
 วันที ่9 เมษายน 2567 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกฯ, 
ดร.อดศิร ทีป่รกึษาดา้นประมง, คุณชาตรี กรรมการ, และ
สมาชกิ TTIA TPFA เขา้รว่มประชมุหารอืแกไ้ขปัญหาราคา
สัตวน้ํ์าตกตํ่า กลุ่มปลาผวิน้ํา (ทูน่า ปลาซารด์นี แมคเคอ
เรล) ร่วมกับสมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทย จัด
โดย กรมประมง สรปุดังน้ี  
 
 1. การตรวจสอบการควบคมุการนําเขา้ 
  1.1 จากต่างประเทศ >> ตัวแทนสายเรือแจง้ขอนําเรือเขา้เทียบท่า เพื่อให ้
จนท.ดา่นตรวจสอบและพจิารณาอนุญาตใหเ้รอืเทยีบท่า เพือ่ขึน้ปลาและทําการตรวจสอบต่อไป
ตามกระบวนการ 
  1.2 จากพมา่ 
   - โดยเรอืขนถ่าย >> ตัวแทนสายเรอืแจง้ขอนําเรอืเขา้เทยีบท่า (กอ่น 6 
หรือ 2 ชม.) เพื่อให ้จนท.ด่านตรวจสอบและพจิารณาอนุญาตใหเ้รือเทยีบท่า เพื่อขึน้ปลาและ
ทําการตรวจสอบตอ่ไปตามกระบวนการ 
   - โดยรถบรรทุก >> ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตนําเขา้สัตวน้ํ์าฯ >> 
จนท.ด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาต >> ประเมินความเสี่ยงในการเปิดตรวจตาม
กระบวนการตอ่ไป 
  1.3 การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุสนิคา้สตัวน้ํ์านําเขา้ไปยังสถานทีป่ลายทาง
ในประเทศ  
   - การเพิม่ชือ่สถานทีจ่ัดเกบ็ในอ.7 ของอย. >> กรมฯ แจง้วา่ กําลังหารอื
กบักองกฎหมาย และเปิดรับฟังความเห็นรา่งประกาศกรมประมง เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเขา้สตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า พ.ศ. …. (5-
11 เมษายน 2567 https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzYxMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=) 
ซึง่คาดวา่จะบังคับใชเ้ร็วๆน้ี 
  1.4 กรมฯ แจง้ว่าหากพบปัญหา/อุปสรรค สามารถแจง้ไดโ้ดยตรงที่ กอง
ตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้สตัวน้ํ์า และปัจจัยการผลติ โทรศัพท ์02-579 3614-15 
 

 2. หลักการและขอ้เสนอของสมาคมฯ  
  - สมาคมฯ มกีารหารือแนวทางการรับซื้อ
ปลากับสมาชกิฯ ฝ่ายจัดซื้อมาแลว้ 2 ครัง้ โดยดร.
ชนนิทร ์นายกฯ ขอใหโ้รงงานสมาชกิ ชว่ยรับซือ้ปลา
จากเรอืไทยมากขึน้ หากโรงงานทางใตร้ับซือ้ไม่ไหว 
ขอใหโ้รงงานทางสมทุรสาครชว่ยรับไว ้ซึง่ในระยะสัน้ 
ขอใหส้มาชกิฯ แจง้ไปยังแพ เพื่อขอใหร้ับซื้อปลา

จากชาวประมงกอ่น โดยการรับซือ้ปลานัน้ตอ้งถกูกฎหมาย ตรวจสอบได ้
  - เสนอใหม้กีารจัดคณะตดิตามการตรวจสอบสนิคา้หนา้ทา่รว่มกบักรมประมง โดย
มสีมาคมประมงอวนลอ้ม และสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย ซึง่ในอนาคตจะจดัทําเป็น approve 
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list สําหรับแพ เพือ่เป็นแนวทางใหโ้รงงานรับซือ้ปลาจากแพทีไ่ด ้approve list โดยกรมประมง
แลว้  
  - หากกรมประมงมีกิจกรรมหรือโครงการเรื่องการตรวจ/ป้องกัน IUU กรมฯ 
สามารถแจง้มายังสมาคมฯ ใหช้ว่ยพจิารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมได ้ 
 
 3. ขอ้เสนอแนะ อืน่ๆ  
  - ดร.อดศิร ขอใหก้รมฯ จัดทําขอ้มูลสัดส่วนปลานําเขา้อยู่ทีโ่รงงานเท่าไร หรือ
อยู่ทีต่ลาดผูบ้รโิภคมปีรมิาณเท่าไร เพื่อนําขอ้มูลมาวเิคราะหเ์พิม่เตมิ หาแนวทางแกไ้ขปัญหา
รว่มกนั 
  - ดร.ชนนิทร ์ขอใหส้มาคมอวนลอ้ม แจง้ขอ้มลูไปยังกรมประมงโดยตรงถงึปัญหา
ทีพ่บ เพือ่ใหก้รมฯ มขีอ้มลูและสามารถชว่ยแกไ้ขปัญหาได ้
 

 4. กรมประมงมมีตทิีป่ระชมุ ดังน้ี 
  (1) การชว่ยรับซือ้ปลาขอใหเ้ป็นไปตามที่
ตกลงไว ้ในราคาที่ไม่ตํ่ากว่า 20 บาท และใหด้ําเนิน
ตามหลักการทีแ่จง้ไว ้ 
  (2) ทีป่ระชมุมอบมายใหก้รมประมงจัดทํา
หนังสอืถงึโรงงานอาหารทะเลแปรรูปทัง้หมด เพื่อขอ

ความร่วมมอืใหข้อ้มูลปรมิาณการนําเขา้ และปรมิาณการรับซือ้ภายในประเทศ รวมถงึแนวทาง
การชว่ยเหลอื เป็นตน้ 
  (3) กรมประมงจะจัดทําขอ้สรุป เรื่องการจัดตัง้คณะตดิตามการตรวจสอบสนิคา้
หนา้ท่าร่วมกับกรมประมง เพื่อเสนอในทีป่ระชมุคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสัตวน้ํ์าตกตํ่า 
ครัง้ที ่4/2567 ในวันที ่11 เมษายน 2567 น้ีดว้ย 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาราคาสตัวน์ํา้ตกตํา่ คร ัง้ที ่4/2567 
 
 วันที ่11 เมษายน 2567 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายก และดร.
อดศิร ทีป่รกึษาฯ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคา
สตัวน้ํ์าตกตํา่ ครัง้ที ่4/2567 จัดโดย กรมประมง โดยมคีณุบัญชา 
สขุแกว้ อธบิดกีรมประมง เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1. ประเด็นการรับซือ้ปลาจากชาวประมง 
  1.1 นายกสมาคมประมงสงขลา ไดก้ล่าวอา้งแจง้
ในทีป่ระชมุว่า ไดนํ้าปลา long tail Tuna, little tuna, skipjack ปรมิาณรวม 100,000 kg (100 
ตัน) ทีจ่ับไดจ้ากเรอืไทย ไปขายใหก้ับสมาชกิสมาคมฯ แต่ก็ยังไม่มกีารรับซือ้ หรอืเปิดราคาให ้
ชาวประมง โดยใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ปัจจบุัน ปลาทนู่า skipjack และ yellowfin เขา้มาในไทยใน
เขตน้ําตืน้มากขึน้แลว้ เรอืประมงพืน้บา้นสามารถจับไดเ้ยอะขึน้ 
  1.2 ผอ. ทราย กรมประมง ใหข้อ้มูลว่า จากการประชมุกลุ่มย่อยปลาผวิน้ํา เมือ่
วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา มีการยืนยันว่ามกีารรับซือ้เป็นปกต ิและไม่มีสมาคมอวนลอ้มฯ ยก
ประเด็นปัญหาการับซือ้ขึน้มา ส่วนทางฝ่ังผูซ้ือ้ยืนยันว่าไม่ไดม้ีการชะลอการรับซือ้ แต่ขอให ้
ชาวประมงแจง้ขอ้มูลว่าแพไหนทีบ่อกว่าไม่รับซือ้ เพือ่ดําเนนิการเป็นรายกรณี ซึง่ในระยะยาวจะ
มกีารจัดทํา approve list แพปลา เพือ่เป็นแนวทางในการซือ้ปลาของโรงงาน 
  1.3 ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอ ดังน้ี  
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   (1) สมาคมฯ ยังคงยนืยันในหลักการใหโ้รงงานสมาชกิชว่ยรับซือ้ปลาจาก
เรือไทยมากขึน้ โดยเฉพาะปลาทูน่า หากโรงงานทางใตร้ับซื้อไม่ไหว ขอใหโ้รงงานทาง
สมุทรสาครชว่ยรับไว ้โดยสมาคมประมงอวนลอ้มฯ สามารถแจง้เรือ่งมายังสมาคมฯ ไดโ้ดยตรง 
เพือ่สมาคมฯ จะไดป้ระสานกบัโรงงานสมาชกิฯ แต่อย่างไรก็ตาม การแกไ้ขปัญหาเพิง่อยูใ่นชว่ง
เริม่ตน้ ก็ตอ้งใหเ้วลาโรงงานวางแผนและปรับตัวดว้ย 
   (2) เรือ่งทีก่รมประมงจะทําหนังสอืถงึโรงงานอาหารทะเลแปรรูปทัง้หมด 
เพือ่ขอความร่วมมอืใหข้อ้มูลสัดสว่นใชวั้ตถุดบิทีก่ารนําเขา้/วัตถุดบิภายในประเทศนัน้ เสนอให ้
กรมฯ ทําหนังสอืมาใหแ้ตล่ะสมาคมฯ (TTIA / TFPA) เพือ่ใหแ้จง้กบัสมาชกิฯ แตโ่รงงานทีไ่มไ่ด ้
เป็นสมาชกิสมาคมฯ ใหส้มาคมอวนลอ้มฯ แจง้ขอ้มลูไปยังกรมประมงสง่หนังสอืแยกตังหาก 
   (3) เสนอใหก้รมประมงตรวจสอบโรงงานที่นําเขา้ปลาแบบ 100% และ
ไม่มีการช่วยรับซื้อปลาจากชาวประมงไทยเลย โดยใชม้าตรา 92 ในระบบ Traceability ให ้
ชัดเจนว่าเป็นปลานําเขา้ที่ถูกตอ้งตามกฎหมายสากล ไม่เป็น IUU เพื่อความเป็นธรรมกับปลา
ไทย   
   (4) เสนอใหก้รมฯ ดําเนินการจัดทํา approve list แพปลา ทันที เพื่อ
ความถกูตอ้ง และใหอ้ยูใ่นระบบ โดยเริม่ที ่จ.ระนอง และ จ.สงขลา 
 

 2. การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสนิคา้สัตว์น้ํา
นําเขา้ตามดา่นชายแดน 
  2.1 กรมประมงมแีนวทางในการหารอืระดับ
ทวิภาคีกับประเทศเมียนมาในการประชุม JWG ใน
ประเด็น (1) กระบวนการออก Catch Certificate และ
การตรวจสอบยอ้นกลับสตัวน้ํ์าของเมยีนมา และ (2) การ
ควบคุมติดตามเรือประมง และการทําประมงของเรือ
ประเทศเมียนมา เพื่อสรา้งความมั่นใจการควบคุม

ตรวจสอบเรือประมงของเมียนมามมีาตรฐานทีส่ามารถยอมรับไดแ้ละเท่าเทยีมกับการควบคุม
ของประเทศไทย  
  2.2 กรมประมงมแีนวทางเสนอผูว้่าราชการจังหวัดประจวบครีขัีนธ ์และกาญจนบุร ี
เพื่อใหพ้จิารณาออกประกาศจังหวัดหา้มนําเขา้สัตวน้ํ์าบางชนิดทีส่่งผลกระทบต่อราคาสัตวน้ํ์า
ภายในประเทศ เช่น หมกึกลว้ย ปลาซาร์ดีน/แมคเคอเรล กลุ่มซูริม ิเป็นตน้ ทัง้น้ี กรมฯ อยู่
ระหวา่งศกึษารวบรวมขอ้มลูชนดิสนิคา้ทีใ่หช้ดัเจนอยู ่ 
  2.3 ดร.อดศิร ใหค้วามเห็น ดังน้ี 
   (1) ใหข้อ้สงัเกตวุา่การขอเอกสารของกรมฯ คาดวา่จะตรวจสอบไมถ่งึเรอื
จับ จงึไม่แน่ชัดว่าเรอืนัน้ทําถูกตอ้งตามกฎหมายหรอืไม่ จงึเสนอใหห้าวธิตีรวจสอบใหถ้งึเรอืตน้
ทางดว้ย  
   (2) Catch Certificate ของเมยีนมา ทางกรมประมงตอ้งมกีารตรวจสอบ
ใหเ้ขม้งวด 
   (3) กรมประมง อาจตอ้งจัดตั ้งทีมส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบอย่าง
เขม้งวด โดยทางสมาคมฯ ยนิดีสนับสนุนโครงการการตรวจ/ป้องกัน IUU กรมฯ สามารถแจง้
มายังสมาคมฯ ใหช้ว่ยพจิารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมได ้
   (4) เรือ่งการเปิด/ปิดดา่น ซึง่ทราบวา่เป็นอํานาจของผูว้่าราชการจังหวัดฯ 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม กรมประมง ตอ้งแจง้ไปยังกระทรวงพาณชิยด์ว้ย เพือ่ใหร้ับทราบการดําเนินการ 
เพราะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการคา้ โดยในทีป่ระชมุกระทรวงพาณชิยร์ับทราบ และจะหารอืกบั
กรมประมงตอ่ไปเพือ่ไมใ่หผ้ดิหลักการคา้สากล 
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 3.กรมประมงไดม้ีการหารือกับทาง EJF ในขอ้ห่วงกังวลเรื่องการแกพ้รบ.ประมง 
โดยเฉพาะดา้นแรงงาน โดยหลังสงกรานตก์รมประมงจะเชญิ กรมเจา้ท่า กรมสวัสดกิารคุม้ครอง
แรงงาน กรมจัดหางาน เพือ่หารอืในรายละเอยีดดา้นแรงงานภาคการประมงใหช้ดัเจนยิง่ขึน้  
 >>ในทีป่ระชมุมคีวามเห็นว่ากรมฯ ควรมกีารประชาสมัพันธใ์หผู้เ้กีย่วขอ้งรับทราบ ถงึขอ้
ห่วงใยขององค์กรต่างๆ ต่อการแกไ้ขกฎหมาย และควรมีการโตแ้ยง้ในประเด็นที่ไม่ถูกตอ้ง 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัของทกุฝ่าย 
 - กรมประมง ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า ปัจจุบันกรมฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตัง้
คณะทํางานฯ เพื่อเป็นชอ่งทางในการสือ่สารขอ้มูลไปยังต่างประเทศ และตดิตามสถานการณ์
ขา่วตา่งประเทศทีพู่ดถงึการแกก้ฎหมายของไทย เชน่ EU US UK เป็นตน้ 
 

 4. ขอ้เสนอแนะ อืน่ๆ 
  - ดร.อดศิร ขอใหก้รมฯ หารอืกับโรงงานที่
เกีย่วขอ้ง ในการรับซือ้ปลาจากเรือไทย และเชญิเขา้
ร่วมคณะฯ เพือ่รับทราบขอ้มลูรว่มกนั และขอใหโ้รงงาน
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอใหม้กีารจัดการการนําเขา้ใหด้ ีเพือ่
ไม่ใหก้ระทบต่อชาวประมงในประเทศ รวมถงึในอนาคต
อาจจะตอ้งศกึษาเสน้ทางการรับซือ้ปลาของชาวประมง
ว่ามาจากแพไหน หรือ supplier ไหนหรือมผีูซ้ ือ้ต่อกัน

มาเทา่ไหรแ่ลว้ 
  - ขอใหก้รมฯ จัดทําขอ้มูลสัดสว่นปลานําเขา้อยู่ทีโ่รงงานเท่าไร หรอือยู่ทีต่ลาด
ผูบ้รโิภคมปีรมิาณเทา่ไร เพือ่นําขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พิม่เตมิ หาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั 
  - ประเด็นการควบคุมการนําเขา้สนิคา้ปลาหมกึ ตามพรบ.การสง่ออกไปนอกและ
การนําเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้ พ.ศ.2522 มาตรา 5: ดร.ชนินทร์ เสนอใชแ้นวทาง
กําหนดโควตานําเขา้สนิคา้ที่เหมาะสม แทนการควบคุมการนําเขา้ เพื่อไม่ใหม้ผีลกระทบทาง
การคา้ทีรุ่นแรงเกนิไปจากต่างประเทศ  ทัง้น้ี เสนอใหก้ลุ่มหมกึทําขอ้มูลสง่มายังสภาหอฯ เพือ่
ประสานกับผูค้า้ปลกี-คา้ส่ง /ภัตตาคาร ใหช้ว่ยรับซือ้ปลาหมกึในประเทศเป็นหลัก และประชมุ
รว่มกนัในคกก.ประมงฯ สภาหอ วันที ่30 เมษายน  
 
 5. กรมประมงมมีตทิีป่ระชมุ ดังน้ี 
  (1) เห็นชอบใหม้ีการจัดตัง้คณะอนุ 3 กลุ่มย่อย (ปลาผวิน้ํา, ซูรมิ,ิ หมกึ) ภาย
ใตณ้ะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน้ํ์าตกตํา่ เพือ่ตดิตามสถานการณ์และหารอืรว่มกนัในคณะฯ  
  (2) เห็นชอบใหก้รมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ และกรมการคา้ต่างประเทศ 
พิจารณาการนําระบบโควตานําเขา้สินคา้มาใชใ้นกลุ่มปลาหมึก และกรมประมงจะศึกษา
มาตราการอืน่ๆ ดว้ย เพือ่ชว่ยเหลอืชาวประมง 
  (3) กรมประมงจะจัดทําหนังสอืถงึสภาหอการคา้ เพื่อใหช้ว่ยนัดประชมุกับผูค้า้
ปลกี-คา้สง่ รวมถงึสมาคมภัตตาคาร 
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TTIA/TPFA ยืน่หนงัสอืคดัคา้นรา่งการรบัฟงัความคดิเห็นตอ่รา่งประกาศกรมประมง 
 
 วันที่ 17 เมษายน 2567 คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม 
TTIA/TPFA เขา้ยื่นหนังสือคัดคา้นร่าง การรับฟังความ
คดิเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรือ่งการกําหนดค่าใชจ้่าย
ในการรับรองมาตรฐานดา้นสขุอนามัย ในการแปรรูปสัตวน้ํ์า
และผลติภัณฑส์ัตวน้ํ์า พ.ศ. 2567 ต่ออธบิดกีรมประมงคุณ
บัญชา สขุแกว้ 
 
 
TTIA/TPFA เขา้รว่มประชุมหารอืชีแ้จงสาระสําคญัการแกไ้ขกฎหมายประมงใหม ่
 
 วันที ่17 เมษายน 2567 ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 หอการคา้ไทย, ดร อดศิร 
พรอ้มเทพ ทีป่รกึษา, ร่วมดว้ย คกก ธุรกจิประมงและอตุฯ
ต่อเน่ือง สภาหอฯ เขา้ร่วมประชมุหารือชีแ้จงสาระสําคัญ
การแกไ้ขกฎหมายประมงใหม่ โดยมี อธบิดีกรมประมง 
(นายบัญชา สุขแกว้) เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมี
สาระสําคัญสรปุดังน้ี  
 
 โดย อธบิดกีรมประมง ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุรับทราบถงึ คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณา
กฎหมายประมงทกุๆ สปัดาห ์โดยรา่งฉบับหลักทีใ่ชใ้นการพจิารณาคอื รา่งของคณะรัฐมนตร ี
  
 ดร.พจนฯ์ไดร้ว่มแสดงความคดิเห็นและมขีอ้หว่งใยตอ่การแกไ้ขกฎหมาย ดังน้ี 
 
 - การเก็บค่าธรรมเนียมสนิคา้นําเขา้ อาจส่งผลใหเ้กดิความขัดแยง้กับประเทศคู่คา้และ
อาจถกูตอบโตจ้าก WTO และประเทศอืน่ๆ ในการตัง้กําแพงภาษีในสนิคา้อืน่ๆ เชน่กนั ถอืวา่เป็น
การใชม้าตรการกีดกันทางการคา้ที่มิใช่ภาษี (NTB) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาคา้
ระหว่างประเทศ FTA ทัง้น้ี หากใชพ้ระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะตอ้งมีการ
ประกาศโรค แหล่งทีม่าของโรคอยู่ทีป่ระเทศอะไร ซึง่ในทางกลับกัน จะสง่ผลใหต้า่งประเทศใช ้
มาตรการเดยีวกนักบัสนิคา้เกษตรของไทยทีส่ง่ออกไปยังตา่งประเทศ    
 
 - การแกไ้ขบทลงโทษ ควรมีการพจิารณากําหนดโทษใหม้ีความเหมาะสม ตามอัตรา 
ขนาดปรมิาณ และศักยภาพในการจับของเรอืประมง ไมค่วรกําหนดโทษในอัตราทีเ่ทา่กนั 
 
 - แรงงานบนเรอืประมง ปัจจุบันกฎหมายในระดับสากลไดม้กีารพัฒนาเปลีย่นแปลงไป
มากทัง้เรือ่งการคา้มนุษย ์TIP Report และ IUU Fishing ซึง่จะมผีลกระทบทีร่นุแรงตอ่การเจรจา
การคา้ FTA มากยิง่ขึน้ รวมทัง้มคีวามกังวลในหลายขอ้ทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะถูกตคีวามว่าขัดแยง้
หรอืไมส่อดคลอ้งกบัอนุสญัญาทีป่ระเทศไทยใหส้ตัยาบันไวแ้ลว้ 
 
 
 
 
 
 



   Newsletter                           April 2024 16 | 28 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการทีป่รกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ คร ัง้
ที ่4/2567 
 
 วันที่ 18 เมษายน 2567 คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้
ร่วมประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษากลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดืม่ ครัง้ที ่4/2567 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สรปุสาระสําคัญดังน้ี 
 
 1. สายงาน Regulatory Affairs  
  - รา่ง พรบควบคมุการทําการตลาดอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ
เด็ก โดยกลุ่มอาหารยนืยันต่อกรมอนามัยว่า การใช ้NP และ/หรอื HCL ในการควบคุมการตลาด
จะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิในวงกวา้ง จงึขอใหพ้จิารณา รา่ง พรบ. ดังกลา่วอกีครัง้  
  - ความเห็นต่อการเตมิน้ําตาล เพื่อประกอบการพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการ
กําหนดนิยามหรือจัดทํามาตรฐานหรือแนวปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งภายใต ้คกก.โคเด็กซ ์โดยเห็นว่า 
ยังไม่มีการกําหนดนิยามและตรวจวเิคราะห์ในระดับสากล เพื่อแยกแยะน้ําตาลที่เกดิขึน้ตาม
ธรรมชาตใินอาหารได ้ซึง่อาจนําไปสูข่อ้โตแ้ยง้และปัญหาในการปฏบิัตไิด ้ 
  

 2. สายงาน Labour Affairs 
  - กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ เปิดรับสมัครเขา้
ร่วมโครงการองคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชน ปี 2567 ระหว่าง
วันที่ 31 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567 โดยสมาชกิที่สนใจ
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.rlpd.go.th  
  - จากการประชุมคณะกรรมการค่าจา้งชุดที่ 22 
ครัง้ที ่3/2567 เห็นชอบใหก้จิการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึน้ไปและ

มลีูกจา้งตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป ใหป้รับค่าจา้งขัน้ตํ่าเป็นวันละ 400 บาท โดยมผีลบังคับใชต้ัง้แต่
วันที ่13 เมษายน 2567 เป็นตน้ไป 
 
 3. รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมอาหาร มกราคม – กมุภาพันธ ์2567 
  - ตลาดสง่ออกหลักสนิคา้อาหารไทย คดิเป็น %แชร ์ดังน้ี 1. Asean 32% 2. จนี 
16% 3. ญีปุ่่ น 11% 4. อเมรกิา 9% 5. ยโุรป 8% 
  - สนิคา้สง่ออกขยายตัว ไดแ้ก ่ขา้ว, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู, สิง่ปรงุรส 
  - สนิคา้ส่งออกหดตัว ไดแ้ก่ ผลติภัณฑม์ันสําปะหลัง, น้ําตาลทราย, ไขมันและ
น้ํามันจากพชืและสตัว ์
  - สถานการณ์ การส่งออกสนิคา้อาหารอนาคต ไดแ้ก่ 1. Functional Food & 
Functional ingredients เติบโต 22% 2. Alternative protein เติบโต 11% 3. Organic food 
เตบิโต 34% 4. Medical& personalized food หดตัว -2% 
  - ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก เช่น การท่องเที่ยวขยายตัว, การเจรจากับตลาด
ใหม,่ มาตรการความมั่นคงทางอาหารในหลายประเทศ  
  - ปัจจัยเสีย่งตอ่การสง่ออก เชน่ เศรษฐกจิโลกมคีวามผันผวน, อัตราดอกเบีย้สงู, 
ความตงึเครยีดทางภมูริัฐศาสตรแ์ละสงคราม 
 
 กําหนดการประชมุกลุม่ฯ อาหารและเครือ่งดืม่ ครัง้ที ่5/2567 ครัง้ตอ่ไป เป็นวันพฤหัสบดี
ที ่16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ หากมี
การเปลีย่นแปลงกําหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืเกีย่วกบัการจดัทําบทเศรษฐกจิดจิทิลั ภายใตค้วามตกลง
การคา้เสรอีาเซยีน-จนี (ASEAN - China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 
 วันที ่19 เมษายน 2567 TTIA คณุจริาย ุเจา้หนา้ที่
สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทําบท
เศรษฐกจิดจิทิัล ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีอาเซยีน-
จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement: ACFTA) 
ทางออนไลน ์จัดโดยกรมเจรจาฯ สรปุดังน้ี 
 
 1. วัตถุประสงค์ของบทเศรษฐกิจดิจิทัล: เพื่อ
สง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิัล, ลดชอ่งวา่งทางดจิทิัล, อํานวยความสะดวกทางการคา้, การ
เขา้ถงึเศรษฐกจิดจิทิัลของวสิาหกจิขนาดกลาง เล็ก และ MSMEs, สนับสนุนการเชือ่มโยงดา้น
ดจิทิัล ระหวา่งประเทศ/ภมูภิาค 
 
 2. เน้ือหาบทเศรษฐกจิดจิทิัล: 
  2.1 พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross-Border E-Commerce): เป็น
การจัดระเบยีบ สรา้งความมั่นใจใหผู้ซ้ือ้และผูข้าย เอือ้ตอ่ E-Commerce ในประเด็นการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร,์ การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล, การกําจัดขอ้ความไม่พงึ
ประสงค,์ การตอ่ตา้นการหลอกลวงออนไลน ์
  2.2 การอํานวยความสะดวกทางการคา้ (Trade Facilitation): เนน้ใหเ้อกสาร
และการคา้อยู่ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์ตามมาตรฐานสากล และคํานึงถงึความเขา้กันในแต่ละ
ประเทศ เชน่ Paperless, ลายมอืชือ่/การชําระเงนิ/ใบแจง้หน้ีอเิล็กทรอนกิส ์
  2.3 การสง่ผา่นขอ้มลูขา้มพรมแดน (Cross-border data flows): ชว่ยสรา้งความ
มั่นใจในการส่งผ่านขอ้มูลขา้มพรมแดน ว่าไดร้ับการปกป้อง โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคล เชน่ 
การสือ่สารขา้มพรมแดนผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส,์ ทีต่ัง้ของอปุกรณ์ประมวลผล 
  2.4 วสิาหกจิตระหนักถงึความสําคัญของ MSMEs จงึพัฒนาโอกาสของ MSMEs 
ในโลกเศรษฐกจิดจิทิัล ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคี ในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและแนวทาง
ปฏบิัตดิา้นเทคโนโลยดีจิทิัล เพือ่เพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึตลาดของ MSME 
  2.5 ความเท่าเทยีมทางดจิทิัล (Digital Inclusion): สง่เสรมิความเท่าเทยีมทาง
ดจิทิัล ผ่านการระบุอปุสรรคในการเขา้ถงึเศรษฐกจิดจิทิัล, พัฒนาขอ้รเิริม่เพือ่สง่เสรมิการมสีว่น
รว่มของทกุกลุม่, แบง่ปันประสบการณ์และแนวทางปฏบิัต ิ
  2.6 การเสริมสรา้งขีดความสามารถ (Capacity Building): กําหนดใหม้ีการ
รว่มมอืพัฒนาขดีความสามารถ รวมถงึการเปลีย่นแปลงสูค่วามเป็นดจิทิัลของ MSMEs 
  2.7 ความร่วมมืออื่น ๆ: การใชข้อ้มูลในการพัฒนานวัตกรรม, การใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูขนาดใหญ่/เทคโนโลยโีลจสิตกิส,์ ความรว่มมอืในประเด็น AI และเทคโนโลยกีารเงนิ 
(Fintech) 
 

 3. บทเศรษฐกจิดจิทิัลกบั ACFTA 
  3.1 การปรับปรุงขอ้บท ACFTA: ความตก
ลง Special ACFTA-JC ครัง้ที ่3 ณ วันที ่7 กมุภาพันธ ์
2566 มีมตเิห็นชอบแผนการดําเนินการเพื่อยกระดับ 
ACFTA ดว้ยการปรับพันธกรณีในฉบับ เดิม  และ
เห็นชอบเจรจาบทใหม ่ดังน้ี 
   - เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Economy) โดยจนีใหค้วามสําคัญเป็นพเิศษ 

   - เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) 
   - หว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 
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   - การแข่งขันและคุ ม้ครองผู บ้ริโภค (Competition and Consumer 
Protection) 
  3.2 บทเศรษฐกจิดจิทิัล (Digital Economy) ภายใต ้ACFTA:  
   - เนน้ตอ่ยอด/สรา้งความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล 
   - สรา้งความเชือ่มั่นและบรรยากาศทีเ่หมาะกบัการใชเ้ศรษฐกจิดจิทิัล 
   - ไมเ่ปิดตลาดสนิคา้ บรกิาร และการเคลือ่นยา้ยบคุคล 
   - ไมอ่ํานวยความสะดวกใหแ้พลตฟอรม์ตา่งชาต ิ
   - ไทยไมต่อ้งปรับแกไ้ขกฎหมายใด ๆ 
 ทัง้น้ี ขอ้บทดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลัง เน่ืองจากยังอยูใ่นชว่งการเจรจา 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุม คกก.ขบัเคลือ่นการว่าจา้งแรงงานขา้มชาต ิระหว่างภาครฐักบั
เอกชน คร ัง้ที ่1/2567 
 
 วันที่ 22 เมษายน 2567 คุณวรพล จนท.สมาคม 
เขา้ร่วมประชมุ คกก.ขับเคลือ่นการว่าจา้งแรงงานขา้มชาต ิ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ครัง้ที ่1/2567 ณ โรงแรมอสีตนิ
แกรนด์ สาทร จัดโดยโครงการ  Promise / IOM  มี
สาระสําคัญดังน้ี  
 
 การแนะนําภาคีใหม่ กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ จะเขา้ร่วมโครงการคอมพวิเตอร์เพิ่มเตมิตัง้แต่
กนัยายน 2566 จนถงึเมษายน 2567  
 
 การดําเนนิการโครงการพรอ้มมติรทีส่ําคัญในระยะที ่2 ปีที ่3 กันยายน – เมษายน 2567 
, การนําร่องฝึกอบรมอาชพีก่อนเดนิทางใหใ้นงานก่อสรา้งชาวกัมพูชาจํานวน 26 คน ณ กรุง
พนมเปญ ดว้ยความรว่มมอืจาก สภาองคก์ารนายจา้งแหง่ประเทศไทย (ECOT)  
 การจัดอบรมใหแ้รงงานขา้มชาต ิ231 คน เพือ่ใหร้ับรองทักษะวชิาชพีจากสถาบันคุณวุฒิ
วชิาชพี กศน.เขตบางบอนและวทิยาลัยเทคนคิราชสทิธาราม โดยอบรมเรือ่งกอ่สรา้ง, เย็บจักร, 
ความปลอดภัย, สทิธิแ์รงงานและวัฒนธรรม, ความรูด้า้นการเงนิ  
 การพัฒนาทักษะแรงงานขา้มชาตริ่วมกับสถานประกอบการ ในปี 2565-2567 มเีขา้ร่วม 
65 แหง่ โดยตัง้เป้าถงึจํานวน 100 แหง่ภายในสงิหาคม 2568  
 

 การเปิดขอ้มูลวิจัย การเขา้ถึงการบริการดา้น
การเงนิของแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย และ
แนวทางสําหรับผูว้่าจา้งในการส่งเสรมิการเขา้ถงึ
บรกิารทางการเงนิและความปลอดภัยดา้นดจิติอล
ใหแ้รงงานขา้มชาต ิสํารวจภาคสนามกับแรงงาน
ขา้มชาตจํิานวน 325 คนใน 7 จังหวัด มขีอ้มลูดังน้ี  
  - มีแ ร ง ง านข า้มชาติ  19% ที่ มีบัญชี
ธนาคารในประเทศ  

  - ธนาคารกสกิรไทยเป็นธนาคารทีไ่ดร้ับความนิยมมากทีส่ดุ เน่ืองจากระบบเอือ้
กบัแรงงานขา้มชาตทิัง้เรือ่งการโอนเงนิและมภีาษาเมยีนมาร ์ 
  - ปัญหาการไม่มบีัญชธีนาคารเกดิจากความพรอ้มดา้นเอกสารไม่รูว้ธิีเปิดบัญชี
อปุสรรคดา้นภาษา  
 
 ความเห็นเพิม่เตมิจากทีป่ระชมุ 
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  - ภายใตโ้ครงการ promise ควรมีการใหค้วามรู ใ้นงานขา้มชาติเรื่องสิทธิ์
ประกนัสงัคมดว้ย  
  - สาเหตุของแรงงานสง่เงนิกลับบา้นผ่านทาง agent เน่ืองจากสง่ถงึบา้นไดเ้ลย 
และคา่ใชจ้า่ยถกูกวา่สง่ผา่นธนาคาร 
  - สาเหตุทีแ่รงงานขา้มชาตไิม่ตอ้งการใชธ้นาคารเท่าทีค่วรเน่ืองจาก ไม่ตอ้งการ
เสยีภาษีทีร่ัฐบาลตน้ทางจะเรยีกเก็บเงนิหากมเีงนิในบัญชธีนาคารโดยตรง  
  - การเลือกแบงกส์ําหรับเปิดบัญชกีารตัดสนิใจจะอยู่ที่นายจา้งเน่ืองจากเป็นผู ้
กําหนดทศิทางการจา่ยเงนิคา่จา้งใหก้บัแรงงาน 
  - เงื่อนไขการเปิดบัญชขีองกรมการจัดหางานและธนาคารไม่ชัดเจน ควรตอ้ง
หารอืกนัและตอ้งเป็นเงือ่นไขทีแ่รงงานขา้มชาตทิกุประเภทสามารถทําได ้
 
 โดยภายหลังการประชุมแผนงานของโครงการ Promise จะจัดอบรมใหค้วามรูแ้รงงาน
ขา้มชาตคิวามรูด้า้นการเงนิ และจะจัดทําคูม่อืใหค้วามรู ้สัน้ๆ ใหก้บัแรงงานขา้มชาตติอ่ไป   
 
 
TTIA เขา้รบัการตรวจประเมนิสมาคมการคา้ดเีดน่ประจําปี2567 กลุม่ที2่ จดัต ัง้6-15 ปี 
 
 วันที่ 22 เมษายน 2567 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.
สมาคม , คุณณัฐณิชา จนท.ธุรการ-บัญช ีและคุณปทติา 
จนท.ธุรการ-สารสนเทศ (ผูแ้ทนสมาคม) เขา้รับการตรวจ
ประเมนิสมาคมการคา้ดเีดน่ประจําปี 2567 
 
 โดยสมาคมฯเขา้รับการตรวจประเมนิสมาคมการคา้
ดีเด่นประจําปี 2567 กลุ่มที่ 2 จัดตั ้ง 6-15 ปี (ตั ้งแต่ปี 
2551-2560) จากทมีผูต้รวจประเมนิ ดร.วภิาวรรณ และ ผศ.
นิธนิพ เจา้หนา้ที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ พรอ้มทัง้ผูต้รวจ
ประเมนิทีไ่ดร้ับมอบหมายจากกรมฯ 
 
 ซึง่เขา้สัมภาษณ์และขอขอ้มูลเพิ่มเตมิ ตามหลัก 
Balanced Scorecard 4 มติ ิ(22 ตัวชีวั้ด) ไดแ้ก ่
มติทิี ่1 ผลสําเร็จตามพันธกจิ 
มติทิี ่2 ความสามารถในการบรหิารจัดการ 
มติทิี ่3 คณุภาพการใหบ้รกิาร 
มติทิี ่4 การพัฒนาองคก์ร 
 
 
TTIA รว่มเป็นวทิยากรในงานสมัมนาระดมความเห็น เรือ่ง แนวทางการบรหิารจดัการ
แรงงานขา้มชาตหิลงั 13 กุมภาพนัธ ์2568 และการปฏริูประบบการนําเขา้แรงงานตาม
ระบบ MOU 
 
 วันที่ 22 เมษายน 2567 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษา
ดา้นแรงงาน ร่วมเป็นวทิยากรในงานสัมมนาระดมความเห็น 
เรื่อง แนวทางการบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาตหิลัง 13 
กุมภาพันธ์ 2568 และการปฏริูประบบการนําเขา้แรงวาน
ตามระบบ MOU: ขอ้เสนอจากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จัดโดย 
เครอืขา่ยเพือ่สทิธแิรงงาน (MWG) ณ โรงแรมไอบสิ สยาม 
กรงุเทพฯ สรปุสาระสําคัญดังน้ี  
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 1. จุดประสงคข์องการสัมมนา เพื่อทบทวนปัญหาสถานการณ์นําเขา้แรงงานทีเ่กดิ และ
ขอ้เสนอแนะ จากผูเ้ขา้รว่ม  
 
 2. นโยบายการบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาต ิโดยผูแ้ทนกรมจัดหางาน ก.แรงงาน 
  - มแีรงงานต่างดา้ว 3.3 ลา้นคนในประเทศ ทัง้น้ีกระทรวงฯ มคีวามกังวลว่า หาก
แรงงานตอ้งกลับไป พัฒนาประเทศของตน จะทําใหป้ระเทศไทยตอ้งขาดแคลนแรงงานจํานวน
มาก  
  - ความเห็น อืน่ๆ เชน่ ภาครัฐควรมนีโยบายรองรับทีเ่หมาะสมกบัจํานวนแรงงานที่
จะเขา้มาทํางาน, ควรแกไ้ขปัญหาแรงงานทีผ่ดิกฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
 3. ผลกระทบจากนโยบายการขึน้ทะเบยีนแรงงาน  
  - ปัญหาการนําเขา้แรงงาน MOU เช่น การดําเนินการเอกสารประจําตัว มี
คา่ใชจ้า่ยสงู, การนําเขา้แรงงาน mou มคีวามยากลําบากมากขึน้ จากปัญหาในประเทศตน้ทาง  
  - ความตอ้งการของแรงงานเยอะกว่าความเป็นจรงิ ทําใหแ้รงงานบางสว่นไม่ได ้
ทํางานตามทีไ่ดต้กลงกบันายจา้ง  
  - กฎหมายไทยมคีวามลา้หลัง 

  - คุณอรรถพันธ์ ได ใ้หค้วามเห็นว่า  ปัจจุ บัน 
อุตสาหกรรมทูน่า ใชแ้รงงานประมาณ 65,000 คน โดย
ปัญหาที่สําคัญอยากใหภ้าครัฐเร่งจัดการ คือการบูรณาการ
สรา้งฐานจัดเก็บขอ้มูลร่วมกัน (Big data) เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการทางเอกสาร อีกทั ้งปัญหา EPP 
อยากใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง กําหนดแนวทางการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมว่า ค่าใชจ้่ายใด ใครตอ้งรับผดิชอบเพื่อความ
ยตุธิรรมของทัง้นายจา้ง และลกูจา้ง 
  - กระทรวงแรงงาน จะมีการจัดทํามผลสัมฤทธิ์

กฎหมายแรงงานในปัจจบุันในเดอืนพฤษภาคม 2567 และจะรายงานผลตอ่สาธารณะในชว่งสิน้ปี 
2567 น้ี 
 
 4. การบรหิารจัดการแรงงานขา้มชาต ิปัญหา อปุสรรค และทางออก 
  - ILO: พรก. ต่างๆ ที่ใชก้ับแรงงาน มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวขอ้งกับแรงงาน
เพียง 20% เท่านั้น อีกทั ้ง มีมติ ครม. ออกมาจํานวนมาก จนอาจเกิดความสับสนใหก้ับ
ภาคเอกชนและแรงงาน 
  - ผูแ้ทนบรษัิทนําเขา้แรงงานต่างดา้ว: เอกสาการดําเนนิการมคีวามซับซอ้นและ
ล่าชา้, อนาคตแรงงานกลุ่ม MOU จะลดนอ้ยลงซึง่จะไปอยู่รวมกับ กลุ่มแรงงานมต ิครม. จาก
การแกไ้ขปัญหาแรงงานไมส่ามารถกลับประเทศได ้เมือ่ครบอายกุําหนด 4 ปี จะกลายเป็นปัญหา
แรงงาน overstay และกลายเป็นปัญหาความมั่นคงได ้
  - กลุ่มนายจา้งที่ใชแ้รงงานต่างดา้ว: ควรปฏิรูประบบราชการที่เกี่ยวขอ้งกับ
นโยบายแรงงาน เชน่ กระทรวงแรงงาน สภาหอฯ สภาอตุฯ 
  - นายเซยี จําปาทอง กมธ. แรงงานรัฐสภา : ปัจจุบันแรงงานส่วนหนึ่งไม่ไดร้ับ
ความคุม้ครองทางกฎหมาย เชน่ สทิธพิยาบาลไม่สามารถใชไ้ดท้ันท ีตอ้งรอใหค้รบ 15 วัน จงึ
จะใชไ้ด ้ 
 
 5. ขอ้เสนอแนะ  
  - ควรยกเลกิการประกาศขึน้ทะเบยีนแรงงานเป็นชว่ง เน่ืองจากเป็นการสนับสนุน
การคอรัปชั่น และควรจัดทํานโยบายแค่เพียงครัง้เดยีว เพื่อชว่ยลดความสับสนและซับซอ้นใน
การดําเนนิการของภาคเอกชนและแรงงาน 
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  - ควรจัดทํา one stop service โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ 
เชน่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดเก็บขอ้มูล หรอื
ใชข้อ้มลูรว่มกนัได ้
  - การใชก้ลไกทางนติบิัญญัต ิเชน่ การใชก้รรมาธกิารแรงงานรัฐสภา ในการกดดัน
ใหภ้าคราชการแกไ้ขปัญหา 
  - การผลักดันสทิธขัิน้พืน้ฐาน สวัสดกิารสขุภาพของแรงงานขา้มชาตใิหเ้ขา้ถงึได ้
ในทันท ี
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมผูม้สีว่นไดเ้สยีโครงการประมงเพือ่ความย ัง่ยนื (FIP) อวนลากอา่ว
ไทย 
 
 วันที่ 23 เมษายน 2567 TTIA คุณวชิญา จนท.ดา้น
ประมง เขา้ร่วมประชมุผูม้สีว่นไดเ้สยีโครงการประมงเพือ่ความ
ยั่งยืน (FIP) อวนลากอ่าวไทย จัดโดย Thai Sustainable 
Fisheries Roundtable (TSFR) มีคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะ
กลุ นายกสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1. ความคืบหนา้การดําเนินงาน และกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (Fishery 
Action Plan: FAP) โดย ผูแ้ทน TSFR 
  1.1 ผลการประเมนิความคบืหนา้โครงการจากคณะผูป้ระเมนิ MarinTrust >> มี
มตใิหด้ําเนนิโครงการ FIP ตอ่ไป ตาม FAP 
  1.2 โรงงานปลาป่นที่ผ่านการรับรอง MarinTrust จากการดําเนินโครงการ 
Fishery Improvement Project (FIP) ไ ด ้แ ก่  Piyo Bhokabhan Co., Ltd., Saengcharoen 
Wattana Fishery Co., Ltd., Sirisaengarumpee Co., Ltd., Southeast Asian Packaging and 
Canning Ltd. 
  1.3 การดําเนนิการ 
   - ปี 2567 สิน้สุดโครงการวจิัย 3 ปี (2565-2567) โดยไดร้ับสนับสนุน
งบประมาณวจิัยจาก สวก. ซึง่งานวจิัยเป็นการเก็บขอ้มูลการประมงในเขตพืน้ทีอ่า่วไทย เพือ่นํา
ขอ้มลูมาปิดชอ่งวา่งตามแผนการประมงอวนลากอา่วไทย (FAP) 
   - คณะทํางานอยู่ในขัน้ตอนการจัดเตรียมทําขอ้เสนอโครงการเพื่อเสนอ
ของบการดําเนนิงานวจิัยในประเด็นทีเ่หลอืตามแผนการประมงอวนลากอา่วไทย (FAP) 
   - คณะกรรมการตรวจสอบความคืบหนา้การดําเนินงานโครงการ 
(MarinTrust Peer Review committee) ไดพ้ิจารณาขอ้มูลงานวิจัย/ขอ้มูลการประมงตาม
แผนการประมงอวนลากอ่าวไทย (FAP) และไดเ้ห็นถงึความคบืหนา้การดําเนินงานเป็นอย่างด ี
จึงมีมิติเห็นชอบใหโ้ครงการดําเนินงานต่อเน่ืองตามแผนการประมงฯ ซึง่จะส่งผลดีต่อการ
พิจารณาเพื่อนําไปสู่การกําหนดมาตรฐานสําหรับการทําประมงแบบหลากหลายสายพันธุ์ 
(Multispecies) เพือ่การประเมนิและใหก้ารรับรองโรงงานปลาป่นตอ่ไป 
 
 2. แนวทางขอ้เสนอในเชงินโยบาย เพือ่การจัดการประมงอวนลากอา่วไทย โดยอาจารย์
ทีป่รกึษาท่านอาจารยก์ังวาลย ์จันทรโชต ิ>> หากตอ้งจัดทําในระดับนโยบายเพื่อการจัดการ
ประมงอวนลากอ่าวไทย และการพัฒนาทีย่ั่งยืน ที่ประชุมเสนอใหม้กีารหารือเฉพาะกลุ่ม เชน่ 
กรมประมง ชาวประมง ทีมผูว้ ิจัย เพื่อรวบรวมองค์ความรู/้ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ย่า
เฉพาะเจาะจง ทัง้น้ี นโยบายดังกลา่วตอ้งไมก่ระทบกบัชาวประมง 
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TTIA/TPFA จดัประชุมคณะกรรมการเทคนิค เพื่อตดัสินใจการจดัทํา CFO เป็น 
Baseline ของอตุสาหกรรม 
 
 วันที่  24 เมษายน 2567 TTIA/TPFA จั ดประชุม
คณะกรรมการเทคนิค เพื่อตัดสินใจการจัดทํา CFO เป็น 
Baseline ของอตุสาหกรรม โดยม ีคุณวรวรี ์เลขาธกิารฯ, คุณ
เกรยีงชัย ประธาน คกก.เทคนคิ, คุณชาตร ีกรรมการสมาคม/
เทคนิค, คุณสมศรี คุณดาวรุ่ง กรรมการเทคนิค, ผูแ้ทนจาก 
Unicord SEAPAC, คุณสุพัตรา ผอ., คุณอนุสรา คุณวิชญา 
จนท.สมาคม เขา้รว่ม สรปุดังน้ี 
 
 สบืเน่ืองจาก การประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่2/2567 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ประชุมเห็นถงึความสําคัญของ
การดําเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม/ การลดก๊าซเรือนกระจก 
เพราะเป็นเทรนด์ของโลกและทางลูกคา้เริ่มมีการสอบถาม 
และใหค้วามสําคัญมากขึน้ ดังนั้น อุตฯทูน่าและอาหารสัตว์
เลี้ยงควรเริ่มศึกษาขอ้มูล CFO ในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม
เพราะตอ้งใชเ้วลา จึงขอใหท้างคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
พจิารณาใหค้วามเห็นต่อความพรอ้มและการตัดสนิใจทํา Carbon Footprint Organization กับ
สถาบันวจิัยสภาวะแวดลอ้ม จฬุาฯ  
 
 ความเห็นทีป่ระชมุ 
  1) การจัดทําโครงการ: คณะกรรมการทัง้ 5 บรษัิท เห็นดว้ยในหลักการจัดทํา
โครงการประเมนิ CFO เพือ่เป็น Baseline อตุสาหกรรม แตข่อหารอืวธิกีารเก็บขอ้มลูกบัทางจุฬา 
อีกครัง้ก่อน เพื่อประกอบการการตัดสนิใจ จากนั้น สมาคมจงึดําเนินการสอบถามสมาชกิเพื่อ
ประเมนิบรษัิทเขา้รว่มอยา่งนอ้ย 60-70% 
  2) การเก็บขอ้มลู: มคีวามกงัวลในทางปฏบิัตวิา่จะใชข้อ้มลูในระดับใด  
   บรษัิททีม่กีารทํา CFO หรอื สง่ขอ้มลูใหต้ลาดหลักทรัพยอ์ยูแ่ลว้ หากเขา้
ร่วมโครงการโดยใชข้อ้มูลทีม่อียู่มาต่อยอด ก็จะชว่ยลด workload/ ความซํ้าซอ้น/กําลังคน ซึง่
คาดวา่จะทําใหส้มาชกิกลุม่น้ีตอบรับเขา้ร่วมโครงการไดง้่ายขึน้ และไดผ้ล CFO ของอตุฯ เร็วขึน้ 
แต่ถา้ตอ้งเก็บขอ้มูลใหม่ หรอื สรา้ง Platform ขึน้มาใหม่ อาจจะตอ้งพจิารณาอกีท ีและควรให ้
สมาชกิทีย่ังไมไ่ดทํ้า CFO มารว่มโครงการ 
  3) จํานวนสมาชกิที่เขา้ร่วมโครงการ: ควรมีอย่างนอ้ย 60-70% ของกําลังการ
ผลติ เปิดกวา้งใหส้มาชกิเขา้รว่มทกุจังหวัด หากเขา้รว่มเยอะจะยิง่เป็นผลดตีอ่อตุสาหกรรม  
   - เบือ้งตน้ทางจุฬาฯ แจง้ว่า งบ 1M สําหรับ 7-8 บรษัิท ใชเ้วลาประมาณ 
8 เดอืน โดยตอ้งทบทวนขอ้มลูของทกุบรษัิททีเ่ขา้รว่มเพือ่ประเมนิและวางแผน 
  4) การประชาสัมพันธ์สัมมนา/อบรม ดา้นสิ่งแวดลอ้ม: สมาคมเวียนแจง้
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา/อบรมที่เกี่ยวขอ้งใหแ้ก่สมาชกิตามที่เคยปฏิบัติมา โดยหากมี
คา่ใชจ้า่ยแลว้แตด่ลุยพนิจิของแตล่ะบรษัิท 
 
 สรุป : สมาคมฯ จะเชิญสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอ้ม จุฬาฯ มาใหข้อ้มูลกับทาง
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ในประเด็นการเก็บขอ้มูล เพื่อประกอบการตัดสนิใจในการจัดทํา
โครงการน้ีอกีครัง้ 
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TTIA/TPFA เขา้รว่มงานสวดพระอภธิรรมคุณกรีต ิรชัโน อดตีปลดักระทรวงพาณิชย ์
ณ วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร บางเขน 
 
 วันที่ 24 เมษายน 2567 TTIA/TPFA เขา้ร่วมงานสวดพระอภธิรรม
คุณกีรติ รัชโน อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวหิาร บางเขน โดย TTIA และ TPFA ไดร้่วมทําบุญสมาคมละ 5,000 
บาท สมทบ มูลนิธริามาธบิด ีทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธบิดแีละ
ยา่นนวัตกรรมโยธ ีพรอ้มสง่หรดีรว่มไวอ้าลัย 
 
 
TTIA เขา้รว่มอบรมหลกัสตูรการสรรหาดว้ยความรบัผดิชอบ 
 
 วันที่ 26 เมษายน 2567 คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษาดา้น
แรงงาน คุณนลธวัช จนท. แรงงาน และสมาชกิจาก Unicord, 
AAI, ISA, PFG, RS, PC tuna เขา้ร่วมอบรมหลักสูตรการสรร
หาดว้ยความรับผดิชอบ จัดโดย องคก์ารแพลน อนิเตอเนชั่น
แนล ประเทศไทย ณ โรงแรมเจเอแอล กรุงเทพฯ สรุป
สาระสําคัญดังน้ี 
 
 1. สถานการณ์ดา้นแรงงาน  
  - ภาคการประมงและอาหารทะเลของไทยตอ้งพึง่แรงงานขา้มชาตเิป็นอยา่งมาก 
  - การละเมดิสทิธมินุษยชนของแรงงานเป็นความรับผดิทัง้ในดา้นศีลธรรมและ
กฎหมาย 
  - การใชก้ระบวนการการสรรหาดว้ยความรับผดิชอบจะทําใหท้ัง้นายจา้งและเอ
เจนซีเ่ป็นทีช่ ืน่ชมจากลกูคา้และแรงงาน  
 
 2. การสรา้งระบบการจัดการดา้นการสรรหาแรงงงานดว้ยความรับผดิชอบ  
  - การแต่งตัง้หัวหนา้แผนกต่างๆที่เหมาะสม จะชว่ยใหม้ั่นใจว่ามกีารดําเนินการ
ตามโครงการสรรหาแรงงานดว้ยความรับผดิชอบอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  - ควรไดร้ับการสนับสนุนจากกระบวนการ นโยบาย มาตรฐานและโครงสรา้ง เพือ่
การเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธภิาพ  
  - พนักงานและแรงงานทกุคนสามารถเขา้ถงึเครือ่งมอืการสือ่สารได ้ 
 
 3. สทิธพิืน้ฐาน 
  - ตระหนักและเคารพสทิธขัิน้พืน้ฐานของแรงงาน 
  - พัฒนา นโยบายและขัน้ตอนปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยง การคา้มนุษย์การใช ้
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหน้ี และการเลอืกปฏบิัต ิ 
 
 4. กระบวนสรรหาแรงงาน 
  - ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายละเอยีดงาน มุง่เนน้ไปทีค่ณุสมบัตสิําหรับงาน 
  - ใหร้ายละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกบัสถานทีจ่า่ยคา่จา้ง ความคาดหวัง  
  - ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสรรหาแรงงานทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้น้ีจะเรยีก
เก็บไดเ้ฉพาะตามทีก่ฎหมายกําหนดเทา่นัน้  
 
 5. สภาพการทํางาน  
  - แรงงานทกุคนไดร้ับคา่จา้งขัน้ตํ่า  
  - ชัว่โมงการทํางานทัง้หมด ไมเ่กนิจํานวนสงูสดุทีก่ฎหมายแรงงานไทยกําหนด 
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  - การคํานวณคา่จา้ง การจา่ยเงนิและการหักคา่ใชจ้า่ย ตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ไทยกําหนด 
 

 6. การรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละการแกไ้ขเยยีวยา 
  - การรอ้งเรียนทุกข์เรียนรอ้งทุกข์ คือ ความไม่
พอใจ ความไมเ่ห็นดว้ย เกีย่วกบัการปฏบิัตไิมเ่ป็นธรรม  
  - ตอ้งสนับสนุนใหแ้รงงาน ใหข้อ้ เสนอแนะ
เกีย่วกับประสบการณ์ของพวกเขาระหว่างการสรรหาและการ
จา้งงาน  
 
 7. การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิอยา่งรอบดา้น 
  - การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิอย่างรอบดา้น คอื การ

ดําเนนิการทุกประเภททีจํ่าเป็น เพือ่ดําเนนิการมาตรการป้องกันทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีาร
ดําเนนิการตามมาตรฐาน วธิปีฏบิัตแิละแนวทาง  
 
 8. การตดิตามและการตรวจสอบ 
  - การประเมนิปรับปรุงกระบวนการทางธุรกจิโดยการระบุและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
โดยประเมนิภายในทัง้การตรวจแบบเป็นทางการหรอืการตรวจแบบเพยีงเล็กนอ้ย  
  - การประเมนิการปฏบิัตติามนโยบายของคูค่า้ทางธรุกจิ โดยการประเมนิภายนอก
ทัง้การประเมนิในสถานทีห่รอืการตรวจประเมนิโดยบคุคลทีส่าม 
 
 
TTIA/TPFA และสภาหอฯ ร่วมหารอืและอพัเดทสถานการณ์แกไ้ข พรก.การประมง 
2558 การคา้มนุษย ์และ IUU Fishing 
 
 วันที ่29 เมษายน 2567 ทางสภาหอฯ และ คกก.
TTIA/TPFA นําโดย ดร.พจน์ ดร.ชนนิทร ์คุณนรนิทร ์คุณ
อมรพันธุ ์ดร.อดศิร และคุณสพุัตรา ผอ. ไดเ้ชญิคุณเชษฐ
พันธ ์มากสัมพันธ ์อธบิดีกรมอเมรกิาและแปซกิใต ้และ
คุณสมฤด ีพู่พรเอนก รองอธบิดกีรมยุโรป พรอ้มทมี ร่วม
หารอืและอัพเดทสถานการณ์แกไ้ข พรก.การประมง 2558 
การคา้มนุษย์ และ IUU Fishing และขอ้ห่วงกังวลที่ได ้
รับทราบมาจากฝ่ังรัฐบาลและเอกชน โดยจะมีการหารือ
และทํางานรว่มกนัตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.แรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน และ คกก.การธุรกจิประมง
และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง คร ัง้ที ่5-2 /2567 
 
 วันที่ 30 เมษายน 2567 ดร.ชนินทร ์นายกสมาคม 
ในนามรองประธาน คกก.แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สภาหอการคา้ไทย ดร.อดิศร ที่ปรึกษาดา้นประมง คุณ
อรรถพันธ ์ที่ปรกึษาดา้นแรงงาน คุณชาตรี กรรมการ คุณ
สุพัตรา ผอ. และ คุณปิยะราช คุณวรพล และคุณนลธวัช 
จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ คกก.แรงงานและพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และ คกก.การธุรกจิประมงและอุตสาหกรรม
ต่อเน่ือง ครัง้ที ่5-2 /2567 ณ หอ้งประชมุหอการคา้ไทย ม ี
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ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคมฯ รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย คน
ที ่1 เป็นประธาน สาระสําคัญการประชมุทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมทนู่า มดีังน้ี  
 
 ประธานแจง้เพือ่ทราบ  
 1. การประชมุ ร่วมกับ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2567 หารือการแกปั้ญหา IUU Fishing และแสดงขอ้คดิเห็นต่อการแกไ้ขร่าง พ.ร.บ เพิม่เตมิ 
พรบ.การประมง พ.ศ 2558, ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสัตว,์ และปัญหาอุปสรรคสนิคา้เกษตร อาหาร 
ระหว่างไทยและรัสเซยี, EU โดยจากการประชมุกระทรวงเกษตรฯ ไดจ้ัดตัง้คณะทํางานร่วมกับ
สภาหอฯ เพือ่หารอืแกไ้ขปัญหารว่มกนัตอ่ไป  
 2. รับทราบการปรับคา่แรงขัน้ตํ่า รอบ 2 ปี 2567 ครอบคลมุกจิการโรงแรม 10 จังหวัด มี
ผล 13 เมษายน 2567 และคาดการณ์ว่าปี 2567 อาจมปีรับคา่แรงขัน้ตํ่าครัง้ที ่3 ที ่400 บ. โดย
จะมกีารหารอื คกก.คา่จา้งแตล่ะจังหวัดถงึความเหมาะสมและอตุสาหกรรมทีม่คีวามสามารถปรับ
ตามได ้ซึง่จะมกีารพจิารณาในวันที ่14 พฤษภาคม 2567 น้ี โดยสภาหอฯ จะหารอืกับกระทรวง
แรงงาน ถงึความชดัเจนอกีครัง้ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากมกีารขึน้คา่แรงในอตุสาหกรรมที่
มกีารจา้งแรงงานต่างดา้วจํานวนมาก และการปรับค่าแรงควรพจิารณาจากอตุสาหกรรมที่ใชค้น
ไทยเป็นหลักและมกีําไรสงู  

 3. การเสนอประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะ
นโยบายดา้นในงานของประเทศไทยปี 2567 ใหก้ับ
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2567 ครอบคลุม 7 ประเด็นสําคัญ คือ 1. การจัดตัง้ 
คกก.ร่วมรัฐและเอกชนดา้นแรงงาน 2. การปรับ
ค่าจา้งขัน้ตํ่าปี 2567 3. การรับอนุสัญญา 87/98 4. 
การจัดการแรงงานต่างดา้ว 5. การแกไ้ขปัญหาขาด
แรงงาน 6. การใช ้GLP เป็นนโยบายดา้นแรงงานของ
ประเทศ 7. การสง่เสรมิจา้งคนพกิารและผูส้งูอาย ุ 

 4. สรุปประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามัญ ร่างพ.ร.บคุม้ครองแรงงาน ฉบับที ่พ.ศ ... โดย 
อ.วาทนิ ใหข้อ้มูลว่าปัจจุบันมกีารพจิารณาอยู่ทัง้หมด 2 ร่าง โดยสรุปจะเนน้กฎหมายคุม้ครอง
แรงงานคนทํางานทกุคน ราชการ รัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน, การเพิม่สทิธชิว่ยเหลอืภรรยา
คลอดบุตรใหลู้กจา้งชายตามทีน่ายจา้งลูกจา้งตกลงกัน, หารอืการลาคลอดบุตรที ่180 วัน หรอื 
98 วัน โดยมปีระกันสังคมและนายจา้งจ่ายค่าจา้งคนละครึง่ (การลาคลอด 180 วัน อาจกระทบ
ความสามารถในการแขง่ขันกบัประเทศเพือ่นบา้น และกระทบตน้ทนุทีส่งูขึน้)  
 5. การประชมุคณะกรรมการขับเคลือ่นการใหส้ตัยาบันอนุสญัญา 87/98 โดยคณุธนาศักดิ ์
สรุปดังน้ี การรับอนุสัญญา 98 ประเทศไทยจะไม่ไดร้ับผลกระทบเพราะมีการดําเนินการที่
ใกลเ้คียงอยู่แลว้ แต่ 87 (การตัง้สหภาพ) ยังเป็นประเด็นที่ตอ้งหารือเน่ืองจากมีประเด็นดา้น
ความมั่นคง และปัจจบุันเป็นประเด็นดา้นการเจรจาทางการคา้ดว้ย  
 6. การจัดสัมมนา HR talent focus "กลยุทธส์รา้งองคก์รใหเ้ก่งดว้ยการบรหิารคนเก่ง" 
โดยสภาหอฯ ในวันที ่13 มถินุายน 2567 ณ สภาหอฯ และผา่นชอ่งทางออนไลน ์ 
 7. ความเห็นและอปุสรรคขอ้เสนอแนะตอ่รา่งพ.ร.บแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.ก การประมง พ.ศ.
2558 พ.ศ. ... โดย ดร.อดศิร สรปุดังน้ี  
  - การแกร้่างกฎหมายอาจกระทบต่อ UNCLOS (อนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าดว้ย
กฎหมายทะเล), มีผลต่อการประเมนิ IUU, การซื้อสนิคา้ของผูซ้ื้อต่างประเทศ, การประเมนิ
สถานการณ์คา้มนุษยโ์ดยสหรัฐ และ การประเมนิการใชแ้รงงานตา่งและแรงงานบังคับ  
  - การแกก้ฎหมายตอ้งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใหม้ากขึ้น และควรหารือ
กระทรวงแรงงานวา่สามารถดแูลการใชแ้รงงานใหถ้กูตอ้ง ครอบคลมุไดห้รอืไม ่ 
  - EU จะมกีฎหมายตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานและสทิธมินุษยชน ซึง่ประเทศไทย
จะไดร้ับผลกระทบดว้ย ซึง่กฎหมายใกลจ้ะออกแลว้  
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  - การเก็บค่าธรรมเนียม 20 บ.ต่อ กก.จะสรา้งตน้ทนุทีส่งูขึน้ ใหก้ับผูป้ระกอบการ
โดยเฉพาะอตุสาหกรรมทนู่า ทีม่กีารนําเขา้วัตถดุบิสงูถงึ 2 ลา้นตันตอ่ปี  
  - การแกไ้ขโทษทีม่คีวามผดิรุนแรงจากเดมิทีม่ ี14 ขอ้ โดยปรับใหม่เหลอื 5 ขอ้ 
โดยโทษการปลอมแปลงเครือ่งหมายประจําเรอื และการลักลอบทําประมงนอกน่านน้ําไทย โดย
ปรับใหเ้ป็นความผดิฐานปกต ิ 
  - โดย EU ไดม้กีารเตอืนว่าหากไทยปรับกฎหมายใหอ้ยู่ในสถานะภาพเดมิ อาจ
พจิารณาสถานะไทยใหมอ่กีครัง้  
  - ปลัด กระทรวงประมงของ EU จะมาหารือกับภาครัฐที่ประเทศไทย วันที่ 9 
พฤษภาคม 2567 ซึง่คงมกีารหารอืประเด็นกฎหมายน้ีดว้ย  
 ดร.ชนินทร์ ใหข้อ้มูลเพิ่มว่า ประเด็นประเมินใบเหลืองแดง IUU ทางสหรัฐกําลัง
ดําเนนิการใหม้กีารประเมนิเชน่เดยีวกัน และหากไทยไดร้ับใบเหลอืงหรอืแดงอาจทําใหป้ระเทศ
ไทยไม่สามารถรับซือ้ปลาจากเรอืประมงพาณิชยไ์ทยได ้และจะกระทบอาหารสัตวส์ําหรับเลีย้ง
ไก ่โดยการแกก้ฎหมายตอ้งไมขั่ดหลักการระหวา่งประเทศ และตอ้งหารอืทกุภาคสว่นดว้ย  
 ขณะเดียวกันประเด็นดา้นแรงงาน USA มีกฎหมาย Anti Trafficking ACT ซึง่จะแบน
สนิคา้ไม่ใหเ้ขา้ตลาด USA ไดซ้ึง่หากตดิจะกระทบทัง้ห่วงโซ ่นอกจากน้ี NGOs 100 องคก์ร ได ้
แสดงความกังวลต่อการแกไ้ข ร่าง พรบ.ประมง โดยมกีารทําหนังสอืตรงถงึนายกรัฐมนตรแีลว้ 
ขณะเดยีวกนัการเก็บคา่ธรรมเนียมจะเป็น NTB ซึง่อาจถกูตอบโตจ้ากประเทศคูค่า้ได ้
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืความรว่มมอืแกไ้ขปัญหาสนิคา้เกษตรของประเทศไทยอยา่ง
ย ัง่ยนื และแถลงขา่วฯ 
 
 วันที่ 30 เมษายน 2567 ประชุมหารือความ
ร่วมมือแกไ้ขปัญหาสนิคา้เกษตรของประเทศไทย
อย่างยั่งยนื และแถลงข่าวฯ โดย ดร.พจน์ ทีป่รกึษา
กิตติมศักดิ์ ในนามรองประธานกรรมการคนที่ 1 
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
ดร.ชนนิทร ์นายกฯ ในนามกรรมการสภาหอฯ อธบิดี
กรมประมง คุณบัญชา สุขแกว้ โดยสมาคมฯ มีคุณ
ชาตรี กรรมการ คุณนภาพร เหรัญญกิ ดร.อดศิร ที่
ปรึกษา คุณอรรถพันธุ์ ที่ปรึกษา และสมาชกิฯ UC 
MMP PFG SEAPAC เ ข ้า ร่ ว ม ง าน ด ้ว ย  ณ  ส ภ า
หอการคา้ฯ สรปุดังน้ี  
 
 ดร. พจน์ แจง้แนวทางแกไ้ขปัญหาสินคา้
เกษตรของประเทศไทย ดังน้ี 
  - หอการค า้ ไทย  ได จ้ั ด ตั ้ง ศู นย์
ประสานงานกลางและประชาสัมพันธ์สนิคา้เกษตร
และอาหาร (Coordination Center) เพื่อทําหนา้ที่
ประสานงานช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์สินคา้
เกษตรและอาหารทั่วประเทศ โดยหอการคา้ไทย 
ร่วมกับหอการคา้จังหวัดทั่วประเทศ จะเชญิกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (อาท ิกรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร) กระทรวงพาณิชย์ (อาทิ 
กรมการคา้ภายใน กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ) เขา้ร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อมาร่วมจัดตัง้
ศูนย์ประสานงานกลางและประชาสัมพันธ์สินคา้
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เกษตรและอาหาร และแกไ้ขวกิฤตของภาคเกษตรและอาหารราคาตกตํ่า สนิคา้เกษตรลน้ตลาด 
ฯลฯ ใหเ้ป็นรปูธรรม 
  - ขอความร่วมมอืผูค้า้ปลกี-คา้ส่ง โรงแรม และภัตตาคาร ชว่ยสนับสนุนการซือ้
สนิคา้จากชาวประมงไทย ไมใ่หม้รีาคาตกตํ่ามากเกนิไป ใหช้าวประมงพาณชิย ์พืน้บา้น มรีายได ้
มากขึน้ 
  - เสนอใหม้กีารประชาสัมพันธใ์หม้ากขึน้ โดยหากผูค้า้ปลกี-คา้ส่ง มีการจัดทํา
โปรโมชั่น ที่ช่วยเหลือสนับสนุนชาวประมงแลว้ ก็ขอใหส้่งขอ้มูลมายังสภาหอฯ /หอการคา้
จังหวัดดว้ย เพื่อรวบรวมขอ้มูลนําไปประชาสัมพันธแ์ละจัดแถลงข่าวทุกๆ เดือน เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธใ์หร้ับทราบทั่วกนั  
 
 สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟประเทศไทย และหา้งคา้ปลกี-คา้
สง่สมัยใหม ่(Modern Trade) ยนิดสีนับสนุนสนิคา้ภายในประเทศ และชว่ยเหลอืเกษตรกร ตาม
แนวทางของสภาหอฯ และแจง้วา่ปกตไิดม้กีารสง่เสรมิและชว่ยเหลอืเกษตรกรอยูแ่ลว้ 
 

 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิวา่ 
  “สมาคมฯ ขอความร่วมมือจากโรงงาน
สมาชกิทัง้จากภาคใตแ้ละสมุทรสาคร ในการรับซือ้
ปลาจากเรอืไทย โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับปลาทูน่า 
ซารด์นี แมคเคอเรลเพือ่เร่งแกไ้ขปัญหาราคาสัตวน้ํ์า
ตกตํ่าใหแ้กช่าวประมง 
  ทางสมาคมฯ มีจุดยืนแน่นอนสนับสนุน
นโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ที่จะ
ชว่ยเหลอืชาวประมงใหอ้ยู่ไดอ้ตุสาหกรรมอยู่ไดโ้ดย

จะรับซือ้ปลาจากเรอืประมงไทยเฉพาะทีก่รมประมงตรวจสอบแลว้ ไม่เป็น IUU ซึง่ทีผ่่านมาไดม้ี
การหารือและช่วยเหลือร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แลว้ อย่างไรก็ตาม เสนอว่าควรมีการสื่อสาร
รับทราบสถานการณ์ราคาสนิคา้ประมงในประเทศเป็นระยะๆ โดยกรมประมงเป็นคนกลาง เพือ่ให ้
เกดิความเป็นธรรมและสมดลุในระบบการคา้เสร”ี 
 
สามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://www.prachachat.net/economy/news-1553532 
https://tna.mcot.net/business-1357897 
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง ยกระดบัการทํางานสูม่าตรฐานใหม ่เพือ่ความเป็น
กลางทางคารบ์อน - ISO 14068-1 
 
 วันที ่30 เมษายน 2567 TTIA คณุอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมสัมมนา
ออนไลน์ เรื่อง ยกระดับการทํางานสู่มาตรฐาน
ใหม่ เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน - ISO 
14068-1 จัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด บรรยายโดย คุณธรีชัย เยาวพ์ฤกษ์
ชัย (Assistance Business Manager) และคุณ
เมธา บัวรักสกลุ (Sustainability Business Development Manager) สรปุดังน้ี  
 

https://tna.mcot.net/business-1357897
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 มาตรฐาน ISO 14068-1 หรือมาตรฐานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
เปลีย่นเป็นศนูยส์ทุธ ิเป็นมาตรฐานทีก่ําหนดหลักการ ขอ้กําหนด แนวทางในการบรรลแุละแสดง
ใหเ้ห็นถงึความเป็นกลางของคาร์บอนโดยมุ่งเนน้ไปที่การหาปรมิาณ การลด และการชดเชย
คารบ์อนฟุตพริน้ท ์โดยใชแ้นวทางแบบลําดับชัน้ทีจ่ัดลําดับความสําคัญของการลดการปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจกทัง้ทางตรงและทางออ้ม และการปรับปรงุการกําจัดภายในหว่งโซค่ณุคา่มากกวา่
การชดเชย สรา้งขึน้แทนที ่PAS 2060 (carbon neutrality) และสรา้งขึน้มาจากมาตรฐานดังน้ี 
  - ISO 14064-1: Quantify and report GHG emissions and removals  
  - ISO 14064-3: Verification and Validation GHG statements 
  - ISO 14067: GHGs – carbon footprint of products 
 

 ขัน้ตอนการดําเนินการ : ความมุ่งมั่น → เลือก
หัวขอ้และขอบเขต → ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการกําจัด → แผนการจัดการคารบ์อนเป็น
กลาง → การลดและการกําจัดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก → การชดเชย → การรายงาน → การ
เรยีกรอ้ง → การตรวจสอบ 

 
 ประโยชนข์อง ISO 14068-1:2023 (Carbon neutrality) 
  1) สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่าง
แทจ้รงิ 
  2) เพิม่ความน่าเชือ่ถอืและความไวว้างใจ ในการกล่าวอา้งความเป็นกลางทาง
คารบ์อน 
  3) สง่เสรมิกลยทุธก์ารลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
และมคีวามทะเยอทะยาน 
  4) ส่งเสริมแนวทางห่วงโซ่คุณค่าและวงจรชีวิต ที่ครอบคลุมในการจัดการ
คารบ์อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


